
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 











 

 

 



 

กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอร์มิกปลอม หลังลงพืน้ท่ีสุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่
ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะเกษตรกรตรวจสอบให้ม่ันใจก่อนซือ้ใช้  

 
 

กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกปลอม คุณภาพไม่ตรงตามฉลาก หลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยาง กยท. ลงสุ่มเก็บตัวอย่างสารจับยางในพ้ืนที่ทางภาคอีสาน พบสารจับยางคุณภาพไม่ตรง
ตามที่ระบุบนฉลาก เม่ือใช้จับตัวยางท าให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อเกษตรกร และ
ประเทศชาติ แนะเกษตรตรวจสอบให้ม่ันใจก่อนซ้ือใช้ 
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยาง หนัมา
ใช้กรดฟอร์มิกแทนกรดซลัฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตวัง่าย ไมม่ีผลตกค้างในยางและไมส่ง่ผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อม เกษตรกรสามารถผลติยางที่มีคณุภาพดี ขายได้ราคา ท าให้ที่ผา่นมาเกษตรกรตระหนกัและหนัมา
ใช้กรดฟอร์มิกมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ในตลาดที่ผลติและขายสารจบัตวัยางบางราย มีการผลติสารจบัตวัยางที่มีสว่นผสม
ของซลัเฟตและเกลอืคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจบัตวัเร็ว และมีการอวดอ้างสรรพคณุเกินจริง ท าให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจ
ผิด และน ามาใช้จนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ทัง้คณุภาพยาง และสขุภาพของเกษตรกร ซึง่จากการลงพืน้ท่ีสุม่เก็บ
ตวัอยา่งสารจบัตวัยางในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้สิน้ 22 ตวัอยา่ง พบวา่ มีเพียง 1 ตวัอยา่งเทา่นัน้ท่ีเป็นกรด
ฟอร์มิกแท้ความเข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบใุนฉลาก สว่นอีก 8 ตวัอยา่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกที่มี
ความเข้มข้นไมเ่ป็นไปตามที่ระบบุนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เทา่นัน้ และอีก 7 ตวัอยา่ง หรือร้อยละ 31.8 
ที่เป็นกรดซลัฟิวริกพบระดบัความเข้มข้นระหวา่ง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตัง้ช่ือทางการค้าเป็นช่ืออื่นทัง้หมด 
และยงัมีอีก 5 ตวัอยา่ง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซลัฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ 
และที่เหลอือีก 1 ตวัอยา่งเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสงูถึง 36.78% 
นอกจากนี ้จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเคร่ือง Atomic Absorption Spectroscopy ทัง้กรด ฟอร์มิกปลอมและกรด
อื่นๆ ที่ไมไ่ด้ระบชุนิดของสารเคมี พบโลหะธาตขุองแคลเซียมตัง้แตร่ะดบั 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียมระหวา่ง 0.11 – 
49.28 ppm ธาตเุหลก็ 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกวา่ 0.01ppm ซึง่จากการศกึษาพบวา่ หากน า้ยางมีปริมาณ



แคลเซียมเกิน 500 ppm ขึน้ไป จะท าให้ยางขาดความยืดหยุน่ มีความหนืดต ่า และมีความชืน้สงู ซึง่ปริมาณโลหะธาตทุี่อยู่
ในน า้ยางจะสง่ผลตอ่รอยต าหนิ เป็ยรอยแตกที่เกิดขึน้บนผลติภณัฑ์ได้ท าให้แรงรับน า้หนกับริเวณนัน้เสยีไป โดยประเด็น
ส าคญัคือ เกษตรกรไมส่ามารถแยกแยะได้วา่ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกปลอม ท าให้สร้างความ
สบัสนให้เกษตรกร เพราะสารจบัตวัยางที่ระบวุา่กรดฟอร์มิกนัน้ ก็ยงัไมใ่ช่กรดฟอร์มิกตามที่ระบ ุแตถ่ึงแม้วา่บางยี่ห้อเป็น
กรดฟอร์มิกแตก็่มีความเข้มข้นน้อยกวา่ตามที่ระบอุยูม่าก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุม่เกษตรกรบางรายที่ใช้กรดฟอร์มิกป
ลอมดงักลา่ว พบวา่เกิดผลกระทบตอ่ผิวหนงัอยา่งรุนแรง เป็นแผลลกึเข้าไปในเนือ้ สร้างความเสยีหายตอ่คณุภาพชีวิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กยท. เตอืนเกษตรกร ระวงักรดฟอรม์กิปลอม หลังลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจพบสว่นประกอบสารเคมไีม่

ตรงตามฉลาก สง่ผลเสยีตอ่คณุภาพยางโดยตรง แนะเกษตรกรตรวจสอบใหม้ั่นใจกอ่นซือ้ใช ้

 กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวงักรดฟอร์มิกปลอม คณุภาพไมต่รงตามฉลาก หลงัฝ่ายวิจยัและพฒันา
อตุสาหกรรมยาง กยท. ลงสุม่เก็บตวัอยา่งสารจบัยางในพืน้ท่ีทางภาคอีสาน พบสารจบัยางคณุภาพไมต่รงตามที่ระบบุน
ฉลาก เมื่อใช้จบัตวัยางท าให้ยางเสยีหาย ไมไ่ด้คณุภาพท่ีควรจะเป็น สง่ผลตอ่เกษตรกร และประเทศชาติ แนะเกษตร
ตรวจสอบให้มัน่ใจก่อนซือ้ใช้  
 นางปรีดิ์เปรม ทศันกลุ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง การยางแหง่
ประเทศไทย เปิดเผยวา่ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยาง หนัมาใช้
กรดฟอร์มิกแทนกรดซลัฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตวัง่าย ไมม่ีผลตกค้างในยางและไมส่ง่ผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อม เกษตรกรสามารถผลติยางที่มีคณุภาพดี ขายได้ราคา ท าให้ที่ผา่นมาเกษตรกรตระหนกัและหนัมา
ใช้กรดฟอร์มิกมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ในตลาดที่ผลติและขายสารจบัตวัยางบางราย มีการผลติสารจบัตวัยางที่มีสว่นผสม
ของซลัเฟตและเกลอืคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจบัตวัเร็ว และมีการอวดอ้างสรรพคณุเกินจริง ท าให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจ
ผิด และน ามาใช้จนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ทัง้คณุภาพยาง และสขุภาพของเกษตรกร ซึง่จากการลงพืน้ท่ีสุม่เก็บ
ตวัอยา่งสารจบัตวัยางในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้สิน้ 22 ตวัอยา่ง พบวา่ มีเพียง 1 ตวัอยา่งเทา่นัน้ท่ีเป็นกรด
ฟอร์มิกแท้ความเข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบใุนฉลาก สว่นอีก 8 ตวัอยา่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกที่มี
ความเข้มข้นไมเ่ป็นไปตามที่ระบบุนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เทา่นัน้ และอีก 7 ตวัอยา่ง หรือร้อยละ 31.8 
ที่เป็นกรดซลัฟิวริกพบระดบัความเข้มข้นระหวา่ง 36.17 – 99.74โดยที่บนฉลากจะตัง้ช่ือทางการค้าเป็นช่ืออื่นทัง้หมด และ
ยงัมีอีก 5 ตวัอยา่ง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซลัฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และ
ที่เหลอือีก 1 ตวัอยา่งเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสงูถึง 36.78%  
 นอกจากนี ้จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเคร่ือง Atomic Absorption Spectroscopy ทัง้กรด ฟอร์มิกป
ลอมและกรดอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้ระบชุนิดของสารเคมี พบโลหะธาตขุองแคลเซียมตัง้แตร่ะดบั 0.17 – 5,340 ppmแมกนีเซียม
ระหวา่ง 0.11 – 49.28 ppm ธาตเุหลก็ 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกวา่ 0.01ppm ซึง่จากการศกึษาพบวา่ หาก
น า้ยางมีปริมาณแคลเซียมเกิน 500 ppm ขึน้ไป จะท าให้ยางขาดความยืดหยุน่ มีความหนืดต ่า และมีความชืน้สงู ซึง่
ปริมาณโลหะธาตทุี่อยูใ่นน า้ยางจะสง่ผลตอ่รอยต าหนิ เป็ยรอยแตกที่เกิดขึน้บนผลติภณัฑ์ได้ท าให้แรงรับน า้หนกับริเวณ
นัน้เสยีไป โดยประเด็นส าคญัคือ เกษตรกรไมส่ามารถแยกแยะได้วา่ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์
มิกปลอม ท าให้สร้างความสบัสนให้เกษตรกร เพราะสารจบัตวัยางที่ระบวุา่กรดฟอร์มิกนัน้ ก็ยงัไมใ่ช่กรดฟอร์มิกตามที่ระบ ุ
แตถ่ึงแม้วา่บางยี่ห้อเป็นกรดฟอร์มิกแตก็่มีความเข้มข้นน้อยกวา่ตามที่ระบอุยูม่าก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุม่เกษตรกรบาง
รายที่ใช้กรดฟอร์มิก 
 ปลอมดงักลา่ว พบวา่เกิดผลกระทบตอ่ผิวหนงัอยา่งรุนแรง เป็นแผลลกึเข้าไปในเนือ้ สร้างความเสยีหายตอ่
คณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย 
นางปรีดิ์เปรม กลา่วย า้วา่ จากผลการศกึษาในครัง้นี ้นอกจากสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยงัเข้าขา่ยการ



หลอกลวงผู้บริโภค และสง่ผลในภาพรวมที่เสยีหายตอ่ประเทศชาติ เพราะผลผลติยางทางภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน
ปีที่ผา่นมา มีปริมาณยางทัง้สิน้ประมาณ 636,531 ตนั และจากการใช้กรดปลอมท าให้ยางไมไ่ด้มาตรฐานกวา่ร้อยละ 50 
ซึง่เป็นความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์ของประเทศผู้สง่ออกยางที่มีคณุภาพประเทศหนึง่ของโลก และเป็นความเสยีหายที่
ประเมินคา่ไมไ่ด้ อยา่งไรก็ตาม กยท. ในฐานะหนว่ยงานหลกัในการดแูลคณุภาพยางระดบัประเทศ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคณุภาพสารจบัตวัยางเป็นระยะอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน และในอนาคต
อาจมีมาตรกรในการควบคมุสารจบัตวัยางทกุชนิดในเชิงการค้า ซึง่อาจจะต้องหารือร่วมกบัหลายๆ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยให้ผู้ผลติและจ าหนา่ยขึน้ทะเบียนกบั กยท. เพื่อท าการควบคมุคณุภาพยางในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอร์มิกปลอม หลังลงพืน้ท่ีสุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่
ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะเกษตรกรตรวจสอบให้ม่ันใจก่อนซือ้ใช้  

 กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวงักรดฟอร์มิกปลอม คณุภาพไมต่รงตามฉลาก หลงัฝ่ายวิจยัและพฒันา

อตุสาหกรรมยาง กยท. ลงสุม่เก็บตวัอยา่งสารจบัยางในพืน้ท่ีทางภาคอีสาน พบสารจบัยางคณุภาพไมต่รงตามที่ระบบุน

ฉลาก เมื่อใช้จบัตวัยางท าให้ยางเสยีหาย ไมไ่ด้คณุภาพท่ีควรจะเป็น สง่ผลตอ่เกษตรกร และประเทศชาติ แนะเกษตร

ตรวจสอบให้มัน่ใจก่อนซือ้ใช้ 

 นางปรีดิ์เปรม ทศันกลุ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง การยางแหง่

ประเทศไทย เปิดเผยวา่ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยาง หนัมาใช้

กรดฟอร์มิกแทนกรดซลัฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตวัง่าย ไมม่ีผลตกค้างในยางและไมส่ง่ผล

กระทบตอ่สิง่แวดล้อม เกษตรกรสามารถผลติยางที่มีคณุภาพดี ขายได้ราคา ท าให้ที่ผา่นมาเกษตรกรตระหนกัและหนัมา

ใช้กรดฟอร์มิกมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ในตลาดที่ผลติและขายสารจบัตวัยางบางราย มีการผลติสารจบัตวัยางที่มีสว่นผสม

ของซลัเฟตและเกลอืคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจบัตวัเร็ว และมีการอวดอ้างสรรพคณุเกินจริง ท าให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจ

ผิด และน ามาใช้จนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ทัง้คณุภาพยาง และสขุภาพของเกษตรกร ซึง่จากการลงพืน้ท่ีสุม่เก็บ

ตวัอยา่งสารจบัตวัยางในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้สิน้ 22 ตวัอยา่ง พบวา่ มีเพียง 1 ตวัอยา่งเทา่นัน้ท่ีเป็นกรด

ฟอร์มิกแท้ความเข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบใุนฉลาก สว่นอีก 8 ตวัอยา่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกที่มี

ความเข้มข้นไมเ่ป็นไปตามที่ระบบุนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เทา่นัน้ และอีก 7 ตวัอยา่ง หรือร้อยละ 31.8 

ที่เป็นกรดซลัฟิวริกพบระดบัความเข้มข้นระหวา่ง 36.17 – 99.74โดยที่บนฉลากจะตัง้ช่ือทางการค้าเป็นช่ืออื่นทัง้หมด และ

ยงัมีอีก 5 ตวัอยา่ง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซลัฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และ

ที่เหลอือีก 1 ตวัอยา่งเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสงูถึง 36.78% 

 นอกจากนี ้จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเคร่ือง Atomic Absorption Spectroscopy ทัง้กรด ฟอร์มิกป

ลอมและกรดอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้ระบชุนิดของสารเคมี พบโลหะธาตขุองแคลเซียมตัง้แตร่ะดบั 0.17 – 5,340 ppmแมกนีเซียม

ระหวา่ง 0.11 – 49.28 ppm ธาตเุหลก็ 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกวา่ 0.01ppm ซึง่จากการศกึษาพบวา่ หาก

น า้ยางมีปริมาณแคลเซียมเกิน 500 ppm ขึน้ไป จะท าให้ยางขาดความยืดหยุน่ มีความหนืดต ่า และมีความชืน้สงู ซึง่

ปริมาณโลหะธาตทุี่อยูใ่นน า้ยางจะสง่ผลตอ่รอยต าหนิ เป็ยรอยแตกที่เกิดขึน้บนผลติภณัฑ์ได้ท าให้แรงรับน า้หนกับริเวณ

นัน้เสยีไป โดยประเด็นส าคญัคือ เกษตรกรไมส่ามารถแยกแยะได้วา่ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์

มิกปลอม ท าให้สร้างความสบัสนให้เกษตรกร เพราะสารจบัตวัยางที่ระบวุา่กรดฟอร์มิกนัน้ ก็ยงัไมใ่ช่กรดฟอร์มิกตามที่ระบ ุ

แตถ่ึงแม้วา่บางยี่ห้อเป็นกรดฟอร์มิกแตก็่มีความเข้มข้นน้อยกวา่ตามที่ระบอุยูม่าก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุม่เกษตรกรบาง



รายที่ใช้กรดฟอร์มิกปลอมดงักลา่ว พบวา่เกิดผลกระทบตอ่ผิวหนงัอยา่งรุนแรง เป็นแผลลกึเข้าไปในเนือ้ สร้างความ

เสยีหายตอ่คณุภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย 

 นางปรีดิ์เปรม กลา่วย า้วา่ จากผลการศกึษาในครัง้นี ้นอกจากสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยงัเข้า

ขา่ยการหลอกลวงผู้บริโภค และสง่ผลในภาพรวมที่เสยีหายตอ่ประเทศชาติ เพราะผลผลติยางทางภาคภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือในปีที่ผา่นมา มีปริมาณยางทัง้สิน้ประมาณ 636,531 ตนั และจากการใช้กรดปลอมท าให้ยางไมไ่ด้

มาตรฐานกวา่ร้อยละ 50 ซึง่เป็นความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์ของประเทศผู้สง่ออกยางที่มีคณุภาพประเทศหนึง่ของโลก 

และเป็นความเสยีหายที่ประเมินคา่ไมไ่ด้ อยา่งไรก็ตาม กยท. ในฐานะหนว่ยงานหลกัในการดแูลคณุภาพยาง

ระดบัประเทศ จะด าเนินการตรวจสอบคณุภาพสารจบัตวัยางเป็นระยะอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารท่ีไมไ่ด้

มาตรฐาน และในอนาคตอาจมีมาตรกรในการควบคมุสารจบัตวัยางทกุชนิดในเชิงการค้า ซึง่อาจจะต้องหารือร่วมกบั

หลายๆ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ผู้ผลติและจ าหนา่ยขึน้ทะเบียนกบั กยท. เพื่อท าการควบคมุคณุภาพยางในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IRCo ชี ้เกง็ก าไรเกนิควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง 

 

     ดร.ธีธชั  สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพารา
นานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชมุ IRCo ในครัง้นีว้า่ ประเทศสมาชิก IRCo 
ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชมุหารือร่วมกนัโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมา ราคายางมีลกัษณะของการแกวง่ตวัคอ่นข้างสงู ทัง้ๆ ท่ีปัจจยัพืน้ฐานอยูใ่นทิศ
ทางบวก ไมว่า่จะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งฝนตกน า้ทว่มใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ท าให้กระทบจ านวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้ ซึง่จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
พบวา่ วิกฤตน า้ทว่มภาคใต้ของไทยมีสว่นตอ่การลดปริมาณซพัพลายของยางธรรมชาติลงกวา่ 10% ของโลก ประกอบกบั 
ในช่วงราคายางต ่ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลติยางลง ยกตวัอยา่งเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่เป็น
ประเทศที่คอ่นข้างจะมีความออ่นไหวตอ่ราคา เมื่อราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่นไปท าอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่ม
จากการท าอาชีพอื่น เพราะฉะนัน้ ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกวา่ที่คาดไว้ 

            ประธาน IRCo กลา่วเพิ่มเติมวา่ หากวิเคราะห์จากปัจจยัด้านความต้องการใช้ยาง ซึง่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สดุ คือ 
ธุรกิจยานยนต์ จะพบวา่ จ านวนของยานพาหนะเพิ่มสงูขึน้ ยอดขายของประเทศผู้ผลติเพิ่มสงูขึน้มาก ทัง้ในกลุม่ของ
ประเทศในจีน ยโุรป ญ่ีปุ่ น พบวา่มีอตัราการเติบโตสงูขึน้คอ่นข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่ม
สงูขึน้ 7.37% ยโุรปเพิ่มมากขึน้ถึง 8.42% ญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้ 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอ่ตวัลงเลก็น้อยคือ 
1.51% เทา่นัน้ 

         'อยา่งไรก็ตาม จะเห็นวา่โดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตวัของธุรกิจยานยนต์ยงัมีความต้องการใช้ยาง
สงู ในขณะเดียวกนั GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตวัเลขของ IMF มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ด้วย ยกตวัอยา่งเช่น อเมริกา 
แม้จะเติบโตขึน้เป็น 2.3% แตย่งัเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยโุรป 1.7% ญ่ีปุ่ น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% 



เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่โอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ปัจจยัพืน้ฐานเร่ืองของสต็อก
เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั ปัจจบุนัอตัราสว่นของสต็อกกบัการบริโภคยงัอยูค่อ่นข้างต ่า และมีโอกาสที่จะท าให้ราคามีการ
ปรับตวัสงูขึน้ โดยในเวทีการประชมุวิชาการของประเทศจีน ( China Rubber Conference) พบวา่ ในประเทศจีน มีอตัรา
การเพิ่มขึน้ของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่เพิ่มสงูกวา่ที่คาดไว้ถึง 5% ท าให้รัฐบาลจีน มีการสนบัสนนุและเพิ่มแรงจงูใจด้าน
ภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึน้ น าไปสูธุ่รกิจยานยนต์เพิ่มสงูขึน้ไปด้วย ทัง้นี ้สต๊อกยางของโลกในปี 
2017 มีเพียง 2.3 ล้านตนั ขณะที่ความต้องการใช้ยางตอ่ปีมี 12.7 ล้านตนั ซึง่โอกาสในการเก็บของสต็อกยงัมีอยูม่าก' 

         ประธาน IRCo กลา่วย า้วา่ ปัจจยัพืน้ฐานไมว่า่จะเป็นดีมานต์หรือซพัพลายเป็นไปในเชิงบวก แตส่ิง่ที่ท าให้เกิดราคา
ยางแกวง่ในช่วงที่ผา่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลีย่นแปลงในตวัเลขที่ส าคญัๆ ตอ่สถานการณ์
เศรษฐกิจอยา่งการเปลีย่นแปลงของราคาน า้มนั ที่ผา่นมามีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่3.6 % ขณะที่ดชันีในเร่ืองของสนิค้า
โภคภณัฑ์โดยรวมมีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่0.4% และยางสงัเคราะห์ มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของราคาอยูเ่พียง 6.7% 
แตใ่นตลาดยางกลบัพบวา่ มีการเก็งก าไรสงูถึง 16.6 % แสดงวา่การเก็งราคาไมส่ะท้อนเร่ืองปัจจยัพืน้ฐาน แตเ่ป็นเร่ืองการ
เก็งก าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึน้ลงในเชิงขา่วเทา่นัน้ 

         “ณ วนันีอ้ตุสาหกรรมยางพารายางยงัเป็นอตุสาหกรรมที่มีปัจจยัพืน้ฐานแข็งแรง คณะกรรมการบริหารจาก 3 
ประเทศ มีความหว่งใย เก่ียวกบัตลาดที่มีการเก็งก าไรคอ่นข้างสงู สะท้อนให้เห็นถึงระดบัราคาที่ไมเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรผู้
ปลกูและผู้ประกอบการ สิง่เหลา่นี ้ IRCO จะท าหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดบัราคาให้มีเสถียรภาพมากขึน้ 
เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกวา่จะเติบโตและกวา่จะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลติได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้
เวลาเพียงแคไ่มก่ี่วนัในการท าการผลติ เพราะฉะนัน้ ความส าคญัของยางธรรมชาติยงัมีอยูแ่นน่อน และยงัมีความส าคญั
ตอ่ความต้องการใช้อีกมาก” 

            ประธาน IRCo กลา่วทิง้ท้ายวา่ คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชมุในครัง้นีจ้ะน าเสนอประเด็นเหลา่นีต้อ่ที่ประชมุ
คณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชมุร่วมกนัในเร็วๆ นี ้เพื่อตดัสนิใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเร่ืองที่ท าให้
ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึน้ 

          'ยกตวัอยา่งเช่น การพยายามผลกัดนัเร่ืองการซือ้ขายในตลาดที่เป็นตลาดซือ้ขายสง่มอบมากขึน้แทนตลาดที่เป็น
ตลาดลกัษณะเก็งก าไร เพื่อให้เป็นทางเลอืกให้กบัผู้ซือ้และผู้ขาย และลดความเสีย่งจากการเก็งก าไร ซึง่ตลาดยางพารา
ระดบัภมูิภาค ( RRM) มีความพร้อมทัง้ 3 ประเภทแล้วแตพ่ยายามผลกัดนัให้มีความเข้มแข็งขึน้ให้มากที่สดุ จะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาปัจจบุนัได้ในระดบัหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกนัวา่ จะท าการศกึษาแนวทางเพิ่มเติมใน
การติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อก ากบัควบคมุให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึน้ ซึง่อาจ
หมายถึง การประกาศใช้แนวทางเร่ืองของการควบคมุปริมาณการสง่ออกครัง้ที่ 5 ด้วย อยา่งไรก็ตาม จะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคมุปริมาณการสง่ออกใช้มาแล้วในปีที่
ผา่นมา และได้ผลในสว่นของราคาคอ่นข้างมาก เพราะฉะนัน้อาจจะเป็นแนวทางที่จะน ากลบัมาใช้ควบคมุเพื่อให้ราคายาง
ไมแ่กวง่ตวัมากเกินไป' 

 

 



 

“ประยุทธ์” ชีร้าคายางอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ กนย.ขยายสินเชื่อทุนหมุนเวียนหมื่นล้าน 

 
 

นายกฯ น ัง่ประธานประชมุ คกก.ยาง รบัราคาอยูใ่นเกณฑท์ีร่บัได ้ขอใหใ้ชเ้วลาทีม่อียูป่รบั

โครงสรา้งการเกษตร กนย.ขยายสนิเชือ่ทนุหมนุเวยีนหมืน่ลา้น ระบรุาคายางพุง่เทา่ตวักโิลฯ ละ 70 

จาก 30 บาท เหลอืในสตอ๊ก 2.7 ลา้นตนั พรอ้มเพิม่สดัสว่นใชใ้นประเทศไมพ่ ึง่สง่ออก 

 

วันนี้ (21 เม.ย.) ทีท่ าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีและหัวหนา้ คสช. เป็นประธาน

การประชมุคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิครัง้ที ่1/2560 ทีท่ าเนียบรัฐบาล พรอ้มกลา่วในชว่งตน้ของ

การประชมุวา่ ราคายางพาราในขณะนี้อยูใ่นเกณฑท์ีรั่บได ้ขอใหใ้ชเ้วลาทีม่อียูน่ี้ใหเ้กดิประโยชนใ์นการปรับ

โครงสรา้งทางการเกษตร โดยเฉพาะเรือ่งของยางพาราใหเ้ขา้รปูเขา้รอย 

 

จากนัน้เวลา 15.30 น. นายธธัีช สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย แถลงผลประชมุวา่ ทีป่ระชมุ

เห็นชอบขยายเวลาโครงการสนับสนุนสนิเชือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนแกส่ถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพารา

ภายใตแ้นวทางยางพาราทัง้ระบบ วงเงนิสนิเชือ่ 1 หมืน่ลา้นบาท ซึง่เป็นโครงการเกา่ทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ 

แตโ่ครงการไดห้มดอายไุปเมือ่วันที ่31 มนีาคมทีผ่า่นมา โดยเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรบางสว่นยังไม่

สามารถคนืเงนิใหก้บัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดังนัน้ เพือ่เห็นถงึความจ าเป็น

จงึมมีตขิยายระยะเวลาดังกลา่ว นอกจากนี้ ทีป่ระชมุยังอนุมัตโิครงการสรา้งความเขม้แข็งใหเ้กษตรกรชาวสวน

ยาง ทีม่กีารชว่ยเหลอืไปแลว้ประมาณ 8.5 แสนครัวเรอืน แตพ่บวา่ยังมเีกษตรกรทีเ่ขา้ขา่ยไดรั้บสทิธิย์ัง

ตกคา้งอยูป่ระมาณ 1.1 หมืน่ครัวเรอืน โดยขยายเวลาออกไปอกี 90 วัน 

 

นายธธัีชกลา่วตอ่วา่ ทีป่ระชมุยังขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบนัเกษตร เพือ่รักษาเสถยีรภาพ

ราคายาง และโครงการสรา้งมลูภัณฑก์นัชนรักษาเสถยีรภาพราคายาง โดยจะขยายโครงการไปถงึวันที ่31

พฤษภาคม 2563 อกีทัง้ทีป่ระชมุไดอ้นุมัตโิครงการสนับสนุนสนิเชือ่ เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนแกผู่ป้ระกอบกจิการ

ยาง เพือ่ระบายยางออกจากระบบในปรมิาณรอ้ยละ 20 ของผลผลติน ้ายางขน้ 1.9 แสนตัน และเป็นการ

กระตุน้ใหร้าคายางสงูขึน้ โดยทีรั่ฐบาลไมต่อ้งเขา้ไปซือ้เอง แตช่ดเชยในเรือ่งอตัราดอกเบีย้ ไมเ่กนิ 3% 

จ านวนไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท จากวงเงนิกู ้1 หมืน่ลา้นบาท ใหก้บัผูป้ระกอบการทีกู่เ้งนิธนาคารใดๆ ก็ตาม ซึง่

จะท าใหเ้กดิสภาพคลอ่ง และเงนิทนุหมนุเวยีน และระบายน ้ายางพาราออกจากระบบได ้ไมน่อ้ยกวา่ 2 แสน

ตันภายในปีนี้ เพือ่สง่ผลตอ่เสถยีรภาพราคาในปีหนา้ อยา่งไรก็ตาม มาตรการทัง้หมดจะตอ้งน าเขา้ขออนุมัติ

ในทีป่ระชมุ ครม.อกีครัง้ 

 

“เรามกีารประเมนิตัวเลขราคายาง ซึง่ยางยังเป็นปัจจัยพืน้ฐานในเชงิบวก แตเ่นื่องจากมฝีนตกระยะยาวจงึ

สง่ผลใหก้ระบวนการเก็บผลผลติในชว่งตน้ปีหายไป ปี 59 และปี 60 ปรมิาณความตอ้งการยางไมไ่ดเ้กนิไป



มากกวา่อยา่งทีห่ลายคนเขา้ใจ ราคายางวันนี้ถา้พดูเปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ลว้สงูขึน้ 100% เดอืนมกราคมปีที่

แลว้ราคายางรมควันชัน้สาม กโิลกรัมละ 30-40 บาท แตว่ันวันนี้กโิลกรัมละ 70 กวา่บาท ขณะทีส่ต็อกยางใน

ปัจจบุนัเหลอื 2.7 ลา้นตัน และมปีรมิาณการใช ้12.8 ลา้นตัน และเราไดง้ดสง่ออกไปแลว้ ซึง่ตอ้งรอใหต้ลาด

กลับมาเป็นปกตแิลว้คอ่ยวา่กนั” ผูว้า่การยางฯ กลา่ว 

 

ทัง้นี้ นายกฯ ไดม้อบนโยบายในทีป่ระชมุ ใหเ้พิม่สดัสว่นการใชย้างในประเทศใหม้ากขึน้ เป็นนโยบายตอ่เนื่อง 

7 ปี ทีเ่ร ิม่ตน้ตัง้แตปี่ทีแ่ลว้ ปีนี้ตัง้เป้าไวใ้หเ้พิม่ขึน้เป็นเทา่ตัว สว่นการสง่ออกใหล้ดนอ้ยลงเพราะการสง่ออก

นัน้เทา่กบัวา่ตอ้งพึง่พงิตลาดตา่งประเทศมากขึน้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตกร พร้อมคาดการณ์ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอย่างต่อเน่ือง  
 

นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การยางแหง่ประเทศไทย เปิดเผยผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ 
กนย. ครัง้ที่. 1/2560 ที่มีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุวา่ ท่ีประชมุเห็นชอบหลาย
มาตรการเพื่อดแูลเกษตรกรสวนยาง ทัง้การขยายระยะเวลาโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือ เป็นเงินทนุหมนุเวียน แก่สถาบนั
เกษตรกร /การอนมุตัิโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง /การขยายระยะเวลาโครงการพฒันา
ศกัยภาพสถาบนัเกษตกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมลูภณัฑ์กนัชน รักษาเสถียรภาพราคายาง  
จนถึง  31 พค. 2563 รวมถึงอนมุตัิโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือ เป็นเงินทนุหมนุเวียน ผู้ประกอบกิจการยาง  ทัง้นี ้
นายกรัฐมนตรี ได้สัง่การให้มีการเพิ่มสดัสว่นการใช้ยางในประเทศให้มากขึน้และสง่ออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ
ราคายางมากขึน้ ซึง่จากข้อมลูปริมาณยางลา่สดุพบวา่ ไทยผลติได้ถึง 4 ล้านตนั แตใ่ช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตนั จึง
ตัง้เป้าการใช้ยาง ในประเทศให้เพิ่มขึน้อีกเทา่ตวั หรือ 1.2 ล้านตนั ซึง่จ าเป้นต้องอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 

ผู้วา่การยางแหง่ประเทศไทยยงักลา่วถึงสต็อคยางพาราในประเทศ โดยยืนยนัวา่ในขณะนีป้ริมาณสต็อคลดลง 
หากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะที่สต็อคยางในตลาดโลกพบวา่ ในสว่นอตุสาหกรรมยานยนต์ คาดวา่จะมี
การขยายตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อย 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตวัถึงร้อยละ 12.7 สง่ผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อ
นบัไปผลติล้อยางเพิ่มมากขึน้และมีความต้องการใช้ยางมากกวา่ สต็อคที่มีอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  ขยายระยะเวลาโครงการพฒันาศักยภาพสถาบันเกษตกร  พร้อม
คาดการณ์ตลาดโลกยงัมคีวามต้องการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง 

 
นายธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การยางแห่งประเทศไทย  เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ 

กนย. คร้ังท่ี. 1/2560 ท่ีมีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมวา่ ท่ีประชุมเห็นชอบหลาย
มาตรการเพ่ือดูแลเกษตรกรสวนยาง ทั้งการขยายระยะเวลาโครงการสนบัสนุนสินเช่ือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีน แก่สถาบนั
เกษตรกร /การอนุมติัโครงการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง /การขยายระยะเวลาโครงการพฒันาศกัยภาพ
สถาบนัเกษตกร เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภณัฑก์นัชน รักษาเสถียรภาพราคายาง  จนถึง 31 พค. 
2563 รวมถึงอนุมติัโครงการสนบัสนุนสินเช่ือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีน ผูป้ระกอบกิจการยาง  ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี ไดส้ัง่การ
ใหมี้การเพ่ิมสดัส่วนการใชย้างในประเทศใหม้ากข้ึนและส่งออกใหน้อ้ยลง เพ่ือใหเ้กิดเสถียรภาพราคายางมากข้ึน ซ่ึงจาก
ขอ้มูลปริมาณยางล่าสุดพบวา่ ไทยผลิตไดถึ้ง 4 ลา้นตนั แต่ใชใ้นประเทศเพียง 6 แสนลา้นตนั จึงตั้งเป้าการใชย้าง ใน
ประเทศใหเ้พ่ิมข้ึนอีกเท่าตวั หรือ 1.2 ลา้นตนั ซ่ึงจ าเป้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 

ผูว้า่การยางแห่งประเทศไทยยงักล่าวถึงสตอ็คยางพาราในประเทศ โดยยนืยนัวา่ในขณะน้ีปริมาณสตอ็คลดลง หาก
ระบายออกภายในเดือนหนา้ก็จะหมด  ขณะท่ีสตอ็คยางในตลาดโลกพบวา่ ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต ์คาดวา่จะมีการ
ขยายตวัเพ่ิมข้ึนถึงร้อย 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตวัถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลใหมี้ความตอ้งการยางธรรมชาติเพ่ือนบัไป
ผลิตลอ้ยางเพ่ิมมากข้ึนและมีความตอ้งการใชย้างมากกวา่ สตอ็คท่ีมีอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

กยท.ร่วม3ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศหลังพบราคาตลาดโลกแกว่างตัวแม้ผลผลิตที่
ออกมาจะต ่า 

 

 นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพารา
ระหวา่งประเทศ (IRCO) เปิดเผยวา่ ท่ีประชมุได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราที่ปัจจบุนัผลผลติออกสูต่ลาดลดลงทัง้ 3 
ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ซึง่เป็นผลมาจากน า้ทว่มภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ท าให้พืน้ท่ีปลกูยาง
ได้รับความเสยีหาย ราคายางที่ตกต ่าในช่วงก่อนหน้านีท้ าให้ชาวสวนยางทัง้ อินเดีย อินโดเซีย ลดการกรีดยางในขณะท่ี
สนบัสนนุให้ชาวสวนยางท าาชีพอื่นทดแทนซึง่มีรายได้ดีกวา่กรีดยาง ซึง่ทกุฝ่ายเห็นร่วมกนัวา่ราคายางมีแนวโน้มปรับ
เพิ่มขึน้มากกวา่ราคาในปัจจบุนัท่ีเฉลีย่กิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท นอกจากนีใ้นช่วงที่ผา่นมาราคายางธรรมชาติใน
ตลาดโลกปรับขึน้ลงหรือแกวง่ตวัสงูมาก สง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมยางทัง้ระบบ ดงันัน้ท่ีประชมุจึงเร่งหาแนวทางให้
ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สดุ ซึง่ที่ประชมุเห็นชอบให้การศกึษาแนวโน้มราคายาง โดยต้องประชาสมัพนัธ์ให้กบั
ผู้ใช้ยางในตลาดโลกด้วยข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 นายธีธชั กลา่ววา่ นอกจากนีใ้ห้ทัง้ 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สดุเพื่อเพิ่มปริมาณความ
ต้องการยาง ในกรณีที่ราคายางยงัแกวง่ตวัอยู ่และไมป่รับเพิ่มขึน้ในอตัราที่ควรจะเป็น ทาง IRCO จะประชมุครัง้ตอ่ไป ใน
เดือน กรกฎาคมนี ้หรือจะเร็วกวา่ ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แตล่ะประเทศให้ร่วมหาทางออกร่วมกนัในการประชมุ
ที่จะเกิดขึน้ช่วงปลายปีของทกุปี แตอ่ยา่งไรก็ตามถ้าราคามีความผนัผวนมาก อาจจะเร่งการประชมุคณะรัฐมนตรีให้
พิจารณาแนวทางแก้ไขให้เร็วขึน้นัน้ เพื่อพิจารณาควบคมุการสง่ออกยางของแตล่ะประเทศ ซึง่เคยด าเนินการไปแล้ว
คร่ึงหนึง่ในปี 59 และประสบผลส าเร็จมาแล้ว 
 “ขณะนีท้างกยท.หว่งแตต่ลาดลว่งหน้าที่มีการเก็งก าไรคอ่นข้างสงู ซึง่จะท าให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในระบบ สง่ผลตอ่
เกษตรกรและผู้ประกอบการ ทาง IRCO จึงพยายามรักษาระดบัราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สดุ เช่น การประชาสมัพนัธ์และ
ข้อมลูที่ถกูต้องให้ผู้ลงทนุ การสนบัสนนุให้ผู้ลงทนุใช้ตลาดซือ้ขายจริง เป็นต้น” นายธีธชั กลา่ว 
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กนย. ขยายเวลาโครงการให้สนิเช่ือเพื่อเป็นทนุหมนุเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรออกไปอีก 1 ปี 

 นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) ครัง้ที่ 1/2560 วา่ ท่ีประชมุเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนแก่สถาบนัเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพาราทัง้ระบบ ในวงเงินสนิเช่ือ 10,000 ล้านบาท หลงัพบวา่เกษตรกร
บางสว่นยงัไมค่ืนเงินกู้ ให้กบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี 
 ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีมติให้มีการขยายสทิธิให้กบัเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
เกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่โครงการนีช้่วยเหลอืเกษตรกรไปแล้วถึง 5 แสนครัวเรือน แตย่งัมีเกษตรกรที่ยงัตกค้างไมไ่ด้รับ
สทิธิอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้ขยายออกไปอีก 30 วนัเพื่อให้เกษตรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ 
 พร้อมกนันี ้ท่ีประชมุยงัมีมติขยายระยะเวลาโครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง และโครงการสร้างมลูภณัฑ์กนัชน รักษาเสถียรภาพราคายางไปจนถึง 31 พ.ค.63 
 ผู้วา่ฯ กนย. ระบวุา่ ท่ีประชมุฯ ได้อนมุตัิโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแกผู้ประกอบการ
ยางพารา โดยรัฐบาลจะสนบัสนนุดอกเบีย้ในอตัรา 3% ให้กบัผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไมต้่องรับซือ้และเก็บสต็อกยาง 
ซึง่มติที่ประชมุวนันีจ้ะมีการเสนอให้ ครม.พิจารณาตอ่ไป 
 ส าหรับสถานการณ์สต็อกยางพาราในประเทศนัน้ นายธีธชั กลา่ววา่ ขณะนีม้ีอยูไ่มถ่ึง 2 แสนตนั ขณะที่สต็อก
ยางในตลาดโลกพบวา่ยงัมีความต้องการใช้ยางเป็นจ านวนมาก โดยในสว่นอตุสาหกรรมยานยนต์ที่คาดวา่จะมีการ
ขยายตวัเพิ่มขึน้ 7-12% โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตวัถึง 12.7% สง่ผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนบัไปผลติล้อ
ยางเพิ่มมากขึน้ 
 อยา่งไรก็ดี นายกรัฐมนตรี ได้สัง่การให้มีการเพิ่มสดัสว่นการใช้ยางในประเทศให้มากขึน้ และสง่ออกให้น้อยลง 
ซึง่จากข้อมลูลา่สดุ พบวา่ไทยมีปริมาณยางถึง 4 ล้านตนั แตใ่ช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตนั จึงตัง้เป้าการใช้ยางใน
ประเทศให้เพิ่มขึน้อีกเทา่ตวั หรือ 1.2 ล้านตนั ซึง่จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 
 สว่นราคายางลา่สดุเมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ราคายางเพิ่มสงูขึน้ถึง 100% โดยเห็นได้จากราคา
ยางแผน่รมควนัชัน้ 3 จากปีที่แล้วอยูท่ี่ประมาณ 30 กวา่บาท/กก.เทา่นัน้ แตว่นันีร้าคาขึน้ไปอยูท่ี่ 70 บาท/กก. ทัง้นีใ้นช่วง 
2 สปัดาห์ที่ผา่นมาพบวา่ราคายางมีการสวิงตวั ซึง่สาเหตมุาจากการเก็งก าไรในตลาดลว่งหน้า ทัง้ที่ปัจจยัพืน้ฐานยงัเป็น
บวก จึงขอเตือนคนท่ีจะลงทนุให้มีการติดตามข้อมลูจากทางภาครัฐอยา่งใกล้ชิด 
 สว่นนโยบายการลดพืน้ท่ีปลกูยางพาราก็เป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึง่ได้เร่ิมตัง้แตปี่ที่ผา่นมาแล้ว โดยจะลด
พืน้ท่ีปลกูยาง 4 แสนไร่ตอ่ปี และหนัไปปลกูยางพนัธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่นแทน 
 

 

 



 

กนย.อนุมตัโิครงการสรา้งความเขม้แข็งชาวสวนยาง 

 

กนย.อนุมตัโิครงการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง ลดพืน้ทีป่ลกู เพิม่การใชย้างใน
ประเทศ หวงัสรา้งเสถยีรภาพดา้นราคา 

วนันี ้(21เม.ย. 60) นายธธีัช สขุสะอาด ผูว้า่การยางแหง่ประเทศไทย เปิดเผยวา่ ทีป่ระชมุ คณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาต ิหรอื กนย. ครัง้ที.่ 1/2560 ซึง่มพีลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน ไดเ้ห็นชอบ

ใหข้ยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสนิเชือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนแกส่ถาบนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมยางพาราทัง้ระบบ 
ในวงเงนิสนิเชือ่ 10,000 ลา้นบาท หลงัพบวา่เกษตรกรบางสว่นยังไมค่นืเงนิกูใ้หก้บั ธกส . จงึไดข้ยายเวลาออกไป

อกี 1 ปี 
พรอ้มกนันี ้ทีป่ระชมุไดอ้นุมัตโิครงการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่เป็นโครงการ เดมิ 

ชว่ยเหลอืเกษตรกรไปแลว้ถงึ 5 แสนครัวเรอืน แตยั่งมไีมไ่ดรั้บสทิธิต์กคา้งอกี 11,000 ครัวเรอืน จงึไดม้กีารขยาย
สทิธิ ์ออกไปอกี 30 วนัเพือ่ใหเ้กษตรทีต่กคา้งเขา้ร่วมโครงการ และมมีตขิยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศกัยภาพ

สถาบนัเกษตกร เพือ่รักษาเสถยีรภาพราคายาง และโครงการสรา้งมลูภัณฑก์นัชน รักษาเสถยีรภาพราคายาง จนถงึ 

31 พค. 2563 
นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยังไดอ้นุมัตโิครงการสนับสนุนสนิเชือ่ เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนผูป้ระกอบกจิการยาง โดยรัฐบาลจะ

สนับสนุนดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 3 ใหก้บัผูป้ระกอบการ โดยรัฐบาลจะไมต่อ้งมารับซือ้และเก็บสต็อกยาง โดย
โครงการทีเ่ห็นชอบในวนันี ้จะ เสนอ ให ้ครม.เห็นชอบด าเนนิการตอ่ไป 

สว่นสต็อกยางพาราในประเทศ ยนืยันวา่ ในขณะนีป้รมิาณลดลง หากระบายออกภายในเดอืนหนา้ก็จะหมด ขณะที่

สต็อกยางในตลาดโลกพบวา่ อตุสาหกรรมยานยนต ์คาดวา่จะความตอ้งการขยายตวัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ย 7-12 
โดยเฉพาะประเทศจนีขยายตวัถงึรอ้ยละ 12.7 สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการยางธรรมชาตเิพือ่นับไปผลติลอ้ยางเพิม่มาก

ขึน้ และมคีวามตอ้งการใชย้างมากกวา่สต็อกทีม่อียู่  
ทัง้นี ้นายกรัฐมนตร ีไดส้ัง่การอยากใหเ้พิม่สดัสว่นการใชย้างในประเทศใหม้ากขึน้ และสง่ออกใหน้อ้ยลง เพือ่ให ้

เกดิเสถยีรภาพดา้นของราคายางมากขึน้ ซึง่จากขอ้มลูปรมิาณยางลา่สดุพบวา่ ไทยผลติไดถ้งึ 4 ลา้นตนั แตใ่ชใ้น
ประเทศเพยีง 6 แสนตนั จงึตัง้เป้าการใชย้างในประเทศใหเ้พิม่ขึน้อกีเทา่ตวั หรอื 1.2 ลา้นตนั ซึง่จ าเป้นตอ้งอาศยั

ความร่วมมอืจากภาครัฐและเอกชน 

สว่นราคายาง ลา่สดุ เมือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ ในชว่งเดอืนมกราคม ราคายางเพิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยเปอรเ์ซ็น โดยเห็นได ้
จากราคายางแผน่รมควนัชัน้3 จากปีทีแ่ลว้ อยูท่ีป่ระมาณ กวา่ 30 บาทเทา่นัน้ แตว่นันีอ้ยูท่ี ่70 บาท 

ทัง้นี ้ชว่งสองสปัดาหท์ีผ่า่นมาราคายางมคีวามสวงิตวั อยา่งมาก เนือ่งจากการเก็งก าไรในตลาดลว่งหนา้ ทัง้ที่
ปัจจัยพืน้ฐานยังเป็นบวก จงึขอเตอืนคนทีจ่ะลงทนุใหม้กีารตดิตามขอ้มลูจากทางภาครัฐ  

สว่นนโยบายการลดพืน้ทีป่ลกูยางก็เป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึง่เริม่ตัง้แตปี่ทีผ่า่นมา โดยจะลดพืน้ทีป่ลกูยาง 4 

แสนไร่ตอ่ปี และหันไปปลกูยางพันธุด์ ีและพชืเศรษฐกจิอืน่แทน  

 



 
กนย.ยดืเวลาโครงการรักษาเสถยีรภาพราคายาง ขยาย สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ ชีแ้นวโน้มราคา
เพิ่มต่อเน่ือง 

 นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) ที่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวนัท่ี 21 เม.ย. 2560 ได้ขยายเวลา
โครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ประกอบด้วย 4 โครงการ 1.โครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่
สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ภายใต้แนวคิดยางพาราทัง้ระบบ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท โดยขยายระยะเวลา
ออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 มี.ค. 2561 โครงการนีจ้ะช่วยดดูซบัยางพาราออกจากระบบได้ 

 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลกูยางพารารวม 8.5 
แสนครัวเรือน ขณะนีม้ีเกษตรกร 1.1 หมื่นครัวเรือนอยูข่ัน้ตอนด าเนินการ จึงขยายโครงการนีไ้ป 90 วนั 3.โครงการพฒันา
ศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมลูภณัฑ์กนัชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ท่ี
ขยายออกไป สิน้สดุเดือน พ.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัการท าบญัชีและตรวจบญัชีของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

ส าหรับโครงการท่ี 4 ขยายโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางวงเงินรวม 1 หมื่นล้าน
บาท ท่ีขยายระยะเวลาไปเป็นเดือน พ.ค. 2560-เม.ย. 2562 โครงการนีจ้ะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีสภาพคลอ่งใน
การจดัซือ้ยางดิบเพื่อใช้ในการผลติในภาคอตุสาหกรรม โดยรัฐบาลจะช่วยสนบัสนนุดอกเบีย้เงินกู้ที่ธนาคารในอตัราไม่
เกิน 3% โดยรัฐใช้งบประมาณสนบัสนนุ 300 ล้านบาท 

 นายธีธชั กลา่ววา่ เมื่อไมน่านมานีไ้ด้เข้าร่วมประชมุความร่วมมือด้านยางพารากบัประเทศผู้ผลติรายใหญ่ คือ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมื่อรวมกบัไทยแล้ว 3 ประเทศนี ้มีการสง่ออกยางพาราไปยงัตลาดโลกรวม 70% โดยทัง้หมดได้
ประเมินแนวโน้มราคาสอดคล้องกนัวา่ขณะนีม้ีหลายปัจจยัพืน้ฐานท่ีเป็นบวกตอ่ราคายางพารา 

 ขณะที่ตวัเลขของอตุสาหกรรมยานยนต์ขณะนี ้สะท้อนการเติบโตตอ่เนื่อง แสดงให้เห็นวา่จะเกิดความต้องการ
ยางพาราเพื่อใช้ในการผลติยางล้ออีกมาก ด้านสต๊อกยางทัว่โลกตอ่ความต้องการ ขณะนีอ้ยูใ่นอตัรา 2.1 ต ่ากวา่มาตรฐาน
ที่ก าหนดในอตัราปกติที่ 2.5 แสดงให้เห็นวา่ ขณะนีม้ีความต้องการในระดบัสงูกวา่สต๊อก 

 "ราคายางปีนีย้างแผน่รมควนัชัน้ 3 ก็ปรับตวัขึน้มาสงูเป็นเทา่ตวัของปีที่แล้ว คือ มาอยูท่ี่ 70 บาท/กิโลกรัม แตใ่น 
ช่วง 2-3 สปัดาห์นีร้าคาคอ่นข้างผนัผวน เราจึงชะลอการระบายสต๊อกยางของรัฐออกไปก่อน ตลาดนิ่งแล้วคอ่ยเร่ิมระบาย
ใหม ่แตข่ณะนีส้ต๊อกรัฐก็เหลอืไมม่ากแล้ว ไมถ่ึง 2 แสนตนั" นายธีธชั กลา่ว 

 

 



 
 

จับตาผลประชุมคณะกรรมการยาง บ่ายนี ้

ชาวสวนยางจับตา วนันีรั้ฐบาลจะมกีารออกมาตรการมาพยุงราคายางไม่ให้ตกต ่าหรือไม่ หลงั
ช่วงเกอืบ 3 เดือนทีผ่่านมา ราคาได้ลดลงไป กโิลกรัมละกว่า 30 บาท 
 

นายอุทยั สอนหลกัทรัพย ์ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบนัเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศ
ไทย หรือ สยยท.กล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการยางธรรมชาติ ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานวา่ตนจะเสนอใหท่ี้ประชุมหยดุการขายยางสตอ็ครัฐบาลท่ีเหลืออยู ่1 แสนตนั หลงัเปิด
ประมูลขายไปแลว้ 5 คร้ัง จ  านวน 2 แสนกวา่ตนั โดยใหน้ ายางจ านวนน้ีไปใหก้บัองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินท าถนนลาดยาง โดยใหรั้ฐบาลชดเชยงบประมาณปี 61 ใหก้บัการยางแห่ง
ประเทศไทย ส่วนสาเหตุท่ีราคายางตกต ่าในช่วง 3 เดือนท่ีผา่นมา เป็นผลจากการน าสตอ็คยาง
ของรัฐบาลทยอยประมูลตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นตน้มา 
 
ล่าสุดราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดกลางลดลงเหลือเพียง 68.62 บาท จากปลายเดือน
มกราคม เฉล่ียอยูท่ี่กิโลกรัมละ 98 บาท ซ่ึงลดลงมากถึงกิโลกรัมละ 30 กวา่บาท นบัเป็นการ
ตกต ่าในรอบหลายปี เพราะปกติเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดกรีดยางราคาจะสูง  
 
นอกจากน้ี สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ ยงัเรียกร้องใหข้ยายเวลาช าระหน้ีของโครงการสินเช่ือ
เงินทุน เพื่อรวบรวมยางพารา ท่ีครบก าหนดส้ินเดือนมีนาคมท่ีผา่นมาออกไปอีก 1 ปี เพราะ
ขณะน้ีก าลงัประสบปัญหาขาดทุนอยา่งหนกั หลงัรับซ้ือชาวสวนยางในราคาสูง 

 

 

 



 

นายกฯส่ังเพิ่มปริมาณการใช้ยางในปท.อีกเท่าตัว 

 

ที่ประชมุกนย. เผยตลาดโลกยงัมีความต้องการใช้ยางพาราตอ่เนื่อง นายกฯสัง่เพิ่มสดัสว่นการใช้ยางในปท.อีกเทา่ตวั  

วนันี(้ 21 เม.ย.60) พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) เป็น

ประธานการประชมุ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครัง้ที่. 1/2560 โดยนายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การยางแหง่

ประเทศไทย เปิดเผยวา่ ท่ีประชมุเห็นชอบ ให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่

สถาบนัเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา ทัง้ระบบในวงเงินสนิเช่ือ 10,000 ล้านบาท หลงัหลงัพบวา่เกษตรกรบางสว่นยงัไม่

คืนเงินกู้ ให้กบัธกส.จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้อนมุตัิโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบเกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่เป็นโครงการเดิมช่วยเหลอืเกษตรกรไป

แล้วถึง 5 แสนครัวเรือน แตย่งัมีไมไ่ด้รับสทิธ์ิตกค้างอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้มีการขยายสทิธ์ิออกไปอีก 30 วนัเพื่อให้

เกษตรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ และยงัมีมติขยายระยะเวลาโครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตกร เพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมลูภณัฑ์กนัชน รักษาเสถียรภาพราคายางจนถึง 31 พ.ค.2563 

นอกจากนีท้ี่ประชมุได้อนมุตัิโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนผู้ประกอบกิจการยาง โดยรัฐบาลจะสนบัสนนุ

ดอกเบีย้ในอตัตราร้อยละ 3 ให้กบัผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไมต้่องมารับซือ้และเก็บสต็อกยาง โดยโครงการท่ีเห็นชอบ

ในวนันีจ้ะเสนอให้ครม.เห็นชอบด าเนินการตอ่ไป 

สว่นสต็อคยางพาราในประเทศ ยืนยนัวา่ ในขณะนีป้ริมาณสต็อคลดลงหากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะ

ที่สต็อคยางในตลาดโลกพบวา่ ในสว่นอตุสาหกรรมยานยนต์ คาดวา่จะมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะ

ประเทศจีนขยายตวัถึงร้อยละ 12.7 สง่ผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนบัไปผลติล้อยางเพิ่มมากขึน้ และมีความ

ต้องการใช้ยางมากกวา่สต็อคที่มีอยู ่



ทัง้นี ้นายกรัฐมนตรี ได้สัง่การอยากให้มีการเพิ่มสดัสว่นการใช้ยางในประเทศให้มากขึน้และสง่ออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิด

เสถียรภาพ ด้านของราคายางมากขึน้ ซึง่จากข้อมลูปริมาณยาง ลา่สดุพบวา่ไทยผปลติได้ถึง 4 ล้านตนั แตใ่ช้ในประเทศ

เพียง 6 แสนล้านตนั จึงตัง้เป้าการใช้ยาง ในประเทศให้เพิ่มขึน้อีกเทา่ตวั หรือ 1.2 ล้านตนั ซึง่จ าเป้นต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 

สว่นราคายางลา่สดุเมื่อเทียบกบัปีที่แล้วในช่วงเดือนม.ค.ราคายางเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยเปอร์เซ็น โดยเห็นได้จากราคายางแผน่

รมควนัชัน้3 จากปีที่แล้ว อยูท่ี่ประมาณกวา่ 30 บาทเทา่นัน้ ซึง่วนันีอ้ยูท่ี่ 70 บาท ทัง้นีช้่วง 2 สปัดาห์ที่ผา่นมาราคายางมี

ความสวิงตวัอยา่งมาก สาเหตมุาจากการเก็งก าไรในตลาดลว่งหน้า ทัง้ที่ปัจจยัพืน้ฐานยงัเป็นบวกจึงขอเตือนคนท่ีจะลงทนุ

ให้มีการติดตามข้อมลูจากทางภาครัฐ 

ขณะที่นโยบายการลดพืน้ท่ีปลกูยางก็เป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึง่เร่ิมตัง้แตปี่ที่ผา่นมาโดยจะลดพืน้ท่ีปลกูยาง 4 แสนไร่

ตอ่ปี และหนัไปปลกูยางพนัธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกปลอม คุณภาพไม่ตรงตามฉลาก หลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมยาง กยท. ลงสุ่มเก็บตัวอย่างสารจับยางในพืน้ที่ทางภาคอีสาน พบสารจับยางคุณภาพไม่ตรง

ตามที่ระบุบนฉลาก เมื่อใช้จับตัวยางท าให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อเกษตรกร และ

ประเทศชาติ แนะเกษตรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซือ้ใช้ 

นางปรีดิ์เปรม ทศันกลุ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ฝ่ายวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมยาง การยางแหง่ประเทศไทย 

เปิดเผยวา่ การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยาง หนัมาใช้กรดฟอร์มิ

กแทนกรดซลัฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตวัง่าย ไมม่ีผลตกค้างในยางและไมส่ง่ผลกระทบตอ่

สิง่แวดล้อม เกษตรกรสามารถผลติยางที่มีคณุภาพดี ขายได้ราคา ท าให้ที่ผา่นมาเกษตรกรตระหนกัและหนัมาใช้กรดฟอร์

มิกมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ในตลาดที่ผลติและขายสารจบัตวัยางบางราย มีการผลติสารจบัตวัยางที่มีสว่นผสมของซลัเฟต

และเกลอืคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจบัตวัเร็ว และมีการอวดอ้างสรรพคณุเกินจริง ท าให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด และ

น ามาใช้จนก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ทัง้คณุภาพยาง และสขุภาพของเกษตรกร ซึง่จากการลงพืน้ท่ีสุม่เก็บตวัอยา่งสารจบั

ตวัยางในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้สิน้ 22 ตวัอยา่ง พบวา่ มีเพียง 1 ตวัอยา่งเทา่นัน้ท่ีเป็นกรดฟอร์มิกแท้ความ

เข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบใุนฉลาก สว่นอีก 8 ตวัอยา่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกที่มีความเข้มข้นไมเ่ป็นไป

ตามที่ระบบุนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เทา่นัน้ และอีก 7 ตวัอยา่ง หรือร้อยละ 31.8 ที่เป็นกรดซลัฟิวริก

พบระดบัความเข้มข้นระหวา่ง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตัง้ช่ือทางการค้าเป็นช่ืออื่นทัง้หมด และยงัมีอีก 5 ตวัอยา่ง 

หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซลัฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลอือีก 1 

ตวัอยา่งเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสงูถึง 36.78% 

นอกจากนี ้จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเคร่ือง Atomic Absorption Spectroscopy ทัง้กรด ฟอร์มิกปลอมและกรด

อื่นๆ ที่ไมไ่ด้ระบชุนิดของสารเคมี พบโลหะธาตขุองแคลเซียมตัง้แตร่ะดบั 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียมระหวา่ง 0.11 – 

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2017/02/Ni-3.jpg


49.28 ppm ธาตเุหลก็ 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกวา่ 0.01ppm ซึง่จากการศกึษาพบวา่ หากน า้ยางมีปริมาณ

แคลเซียมเกิน 500 ppm ขึน้ไป จะท าให้ยางขาดความยืดหยุน่ มีความหนืดต ่า และมีความชืน้สงู ซึง่ปริมาณโลหะธาตทุี่อยู่

ในน า้ยางจะสง่ผลตอ่รอยต าหนิ เป็นรอยแตกที่เกิดขึน้บนผลติภณัฑ์ได้ท าให้แรงรับน า้หนกับริเวณนัน้เสยีไป โดยประเด็น

ส าคญัคือ เกษตรกรไมส่ามารถแยกแยะได้วา่ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกปลอม ท าให้สร้างความ

สบัสนให้เกษตรกร เพราะสารจบัตวัยางที่ระบวุา่กรดฟอร์มิกนัน้ ก็ยงัไมใ่ช่กรดฟอร์มิกตามที่ระบ ุแตถ่ึงแม้วา่บางยี่ห้อเป็น

กรดฟอร์มิกแตก็่มีความเข้มข้นน้อยกวา่ตามที่ระบอุยูม่าก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุม่เกษตรกรบางรายที่ใช้กรดฟอร์มิกป

ลอมดงักลา่ว พบวา่เกิดผลกระทบตอ่ผิวหนงัอยา่งรุนแรง เป็นแผลลกึเข้าไปในเนือ้ สร้างความเสยีหายตอ่คณุภาพชีวิตของ

เกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย 

นางปรีดิ์เปรม กลา่วย า้วา่ จากผลการศกึษาในครัง้นี ้นอกจากสง่ผลกระทบตอ่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยงัเข้าขา่ยการ

หลอกลวงผู้บริโภค และสง่ผลในภาพรวมที่เสยีหายตอ่ประเทศชาติ เพราะผลผลติยางทางภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน

ปีที่ผา่นมา มีปริมาณยางทัง้สิน้ประมาณ 636,531 ตนั และจากการใช้กรดปลอมท าให้ยางไมไ่ด้มาตรฐานกวา่ร้อยละ 50 

ซึง่เป็นความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์ของประเทศผู้สง่ออกยางที่มีคณุภาพประเทศหนึง่ของโลก และเป็นความเสยีหายที่

ประเมินคา่ไมไ่ด้ อยา่งไรก็ตาม กยท. ในฐานะหนว่ยงานหลกัในการดแูลคณุภาพยางระดบัประเทศ จะด าเนินการ

ตรวจสอบคณุภาพสารจบัตวัยางเป็นระยะอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน และในอนาคต

อาจมีมาตรกรในการควบคมุสารจบัตวัยางทกุชนิดในเชิงการค้า ซึง่อาจจะต้องหารือร่วมกบัหลายๆ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยให้ผู้ผลติและจ าหนา่ยขึน้ทะเบียนกบั กยท. เพื่อท าการควบคมุคณุภาพยางในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ไทย-มาเลย์-อนิโด เลง็คุมส่งออกยาง สกดัความผนัผวน-ดนัราคาพุ่ง! 

 

 นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพารา

ระหวา่งประเทศ (IRCO) เปิดเผยวา่ เมื่อเร็วๆนีม้ีการประชมุร่วม 3 ประเทศผู้ผลติยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และไทย ถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจบุนัพบวา่ยงัมีราคาผนัผวน ทัง้ที่ราคาควรปรับขึน้ หลงัจากผลผลติ

ยางของทัง้ 3 ประเทศออกสูต่ลาดลดลง เป็นผลมาจากสถานการณ์น า้ทว่มภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 สง่ผลให้พืน้ท่ี

ปลกูยางได้รับความเสยีหาย ชาวสวนยางอินเดียและอินโดนีเซียลดการกรีดยางเพราะราคาตกต ่าในช่วงก่อนหน้านี ้จึงเห็น

วา่ราคายางเฉลีย่ในปัจจบุนัควรจะปรับเพิ่มขึน้มากกวา่กิโลกรัม(กก.)ละ 60 บาท แตพ่บวา่ราคายางธรรมชาติในตลาดโลก

ยงัแกวา่งตวัสงูทัง้ปรับขึน้และลดลง ที่ประชมุมีมติเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สดุ โดยให้ศกึษา

แนวโน้มราคายางและท าการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้ยางในตลาดโลกรับทราบข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 นายธีธชั กลา่ววา่ นอกจากนี ้ให้ทัง้ 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สดุเพื่อเพิ่มปริมาณความ
ต้องการยาง ในกรณีที่ราคายางยงัแกวง่ตวัอยู ่และไมป่รับเพิ่มขึน้ในอตัราที่ควรจะเป็น ทัง้นี ้IRCO ได้ก าหนดการประชมุ
ครัง้ตอ่ไปในเดือน กรกฎาคมนี ้หรือจะเร็วกวา่ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แตล่ะประเทศให้หาทางออกร่วมกนัในการ
ประชมุที่จะเกิดขึน้ช่วงปลายปีของทกุปี แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถ้าราคามีความผนัผวนมาก อาจจะเร่งการประชมุให้พิจารณา
แนวทางแก้ไขให้เร็วขึน้เพื่อพิจารณาควบคมุการสง่ออกยางของแตล่ะประเทศ ซึง่เคยด าเนินการไปแล้วคร่ึงหนึง่ในปี 2559 
และประสบผลส าเร็จมาแล้ว 

 

http://www.prachachat.net/online/2017/04/14928560721492856097l.jpg


 “ราคายางที่ควรจะเป็นคือสงูกวา่ต้นทนุการผลติของแตล่ะประเทศอยา่งน้อย20% แตปั่จจบุนับางวนัราคายาง
ปรับลดลงต ่ากวา่ที่ควรจะเป็น โดยต้นทนุการผลติยางพาราของไทยอยูท่ี่กก.ละ 50 บาท ลดลงมาจากปีที่แล้วซึง่อยูท่ี่กก.
ละ 63 บาท” นายธีธชั กลา่ว 

 นายธีธชั กลา่วอีกวา่ ส าหรับแนวโน้มราคายางในปี 2560 ยงัคงต้องจบัตาการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ที่
องค์กรการเงินระหวา่งประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินวา่ เศรษฐกิจโลกปีนีจ้ะสามารถขยายตวัเพิ่มขึน้เป็น 3.5% จากปีที่
ผา่นมาขยายตวัได้เพียง 3.1% โดยหากแยกเป็นประเทศ จะพบวา่ สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจใหญ่อนัดบั 1 ของโลก และใช้
ยางเป็นอนัดบั 2 ของโลก สามารถขยายตวัได้เพิ่มขึน้เป็น 2.3% จากปีก่อนที่ขยายตวัเพียง 1.6% จีนขยายตวัลดลง
เลก็น้อยที่ 6.6% อีย(ูสหภาพยโุรป) ขยายตวัคงที่ 1.7% ญ่ีปุ่ น ขยายตวัเพิ่มขึน้เป็น 1.2% และอินเดีย ขยายตวัเพิ่มขึน้เป็น 
7.2% 

 นายธีธชั กลา่ววา่ การขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยให้เกิดการใช้ยางใน
ประเทศผู้ผลติอตุสาหกรรมยานยนต์ และจะสง่ผลดีตอ่ราคายาง โดยไตรมาสที่ 1/2560 อตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
จีน สามารถจ าหนา่ยได้เพิ่มขึน้ถึง 480,443 หนว่ย หรือ เพิ่มขึน้ 7.37% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อีย ูจ าหนา่ย
เพิ่มขึน้ 321,706 หนว่ย เพิ่มขึน้ 8.42% เช่นเดียวกบัญ่ีปุ่ น จ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 113,135 หนว่ย เพิ่มขึน้ 12.33% อยา่งไรก็
ตามอตุสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐฯ ยงัขยายตวัไมด่ีนกั โดยขายได้ลดลง 61,756 หนว่ย สง่ผลให้ติดลบ 1.51%ด้าน
สต็อก และความต้องการใช้ยาง จะพบวา่ จีน มีความใช้ยางเพิ่มสงูขึน้ถึง 3 – 5 % ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้อตัรา
สต็อกยางตอ่อตัราการใช้ยาง เหลอืเพียง 2 เดือน ซึง่เป็นการลดต ่าลงสดุในรอบ 5 ปี นบัตัง้แตปี่ 2555 

 “ขณะนีท้างกยท.หว่งแตต่ลาดลว่งหน้าที่มีการเก็งก าไรคอ่นข้างสงู ซึง่จะท าให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในระบบ 
สง่ผลตอ่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ทาง IRCO จึงพยายามรักษาระดบัราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สดุ เช่น การ
ประชาสมัพนัธ์และข้อมลูที่ถกูต้องให้ผู้ลงทนุ การสนบัสนนุให้ผู้ลงทนุใช้ตลาดซือ้ขายจริง เป็นต้น” นายธีธชั กลา่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไทย-มาเลย์-อนิโด เลง็คุมส่งออกยาง สกดัความผนัผวน-ดนัราคาพุ่ง 

 

นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพาราระหวา่ง
ประเทศ (IRCO) เปิดเผยวา่ เมื่อเร็วๆนีม้ีการประชมุร่วม 3 ประเทศผู้ผลติยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และไทย ถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจบุนัพบวา่ยงัมีราคาผนัผวน ทัง้ที่ราคาควรปรับขึน้ หลงัจากผลผลติยางของทัง้ 3 
ประเทศออกสูต่ลาดลดลง เป็นผลมาจากสถานการณ์น า้ทว่มภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 สง่ผลให้พืน้ท่ีปลกูยาง
ได้รับความเสยีหาย ชาวสวนยางอินเดียและอินโดนีเซียลดการกรีดยางเพราะราคาตกต ่าในช่วงก่อนหน้านี ้จึงเห็นวา่ราคา
ยางเฉลีย่ในปัจจบุนัควรจะปรับเพิ่มขึน้มากกวา่กิโลกรัม(กก.)ละ 60 บาท แตพ่บวา่ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกยงัแก
วา่งตวัสงูทัง้ปรับขึน้และลดลง ที่ประชมุมีมติเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สดุ โดยให้ศกึษา
แนวโน้มราคายางและท าการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้ยางในตลาดโลกรับทราบข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

นายธีธชั กลา่ววา่ นอกจากนี ้ให้ทัง้ 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สดุเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการ
ยาง ในกรณีที่ราคายางยงัแกวง่ตวัอยู ่และไมป่รับเพิ่มขึน้ในอตัราที่ควรจะเป็น ทัง้นี ้IRCO ได้ก าหนดการประชมุครัง้ตอ่ไป
ในเดือน กรกฎาคมนี ้หรือจะเร็วกวา่ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แตล่ะประเทศให้หาทางออกร่วมกนัในการประชมุที่จะ
เกิดขึน้ช่วงปลายปีของทกุปี แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถ้าราคามีความผนัผวนมาก อาจจะเร่งการประชมุให้พิจารณาแนวทางแก้ไข
ให้เร็วขึน้เพื่อพิจารณาควบคมุการสง่ออกยางของแตล่ะประเทศ ซึง่เคยด าเนินการไปแล้วคร่ึงหนึง่ในปี 2559 และประสบ
ผลส าเร็จมาแล้ว 

“ราคายางที่ควรจะเป็นคือสงูกวา่ต้นทนุการผลติของแตล่ะประเทศอยา่งน้อย 20% แตปั่จจบุนับางวนัราคายางปรับลดลง
ต ่ากวา่ที่ควรจะเป็น โดยต้นทนุการผลติยางพาราของไทยอยูท่ี่กก.ละ 50 บาท ลดลงมาจากปีที่แล้วซึง่อยูท่ี่กก.ละ 63 บาท” 
นายธีธชั กลา่ว  

http://www.matichon.co.th/news/536944


นายธีธชั กลา่วอีกวา่ ส าหรับแนวโน้มราคายางในปี 2560 ยงัคงต้องจบัตาการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ที่องค์กรการเงิน
ระหวา่งประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินวา่ เศรษฐกิจโลกปีนีจ้ะสามารถขยายตวัเพิ่มขึน้เป็น 3.5% จากปีที่ผา่นมาขยายตวั
ได้เพียง 3.1% โดยหากแยกเป็นประเทศ จะพบวา่ สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจใหญ่อนัดบั 1 ของโลก และใช้ยางเป็นอนัดบั 2 
ของโลก สามารถขยายตวัได้เพิ่มขึน้เป็น 2.3% จากปีก่อนที่ขยายตวัเพียง 1.6% จีนขยายตวัลดลงเลก็น้อยที่ 6.6% อียู
(สหภาพยโุรป) ขยายตวัคงที่ 1.7% ญ่ีปุ่ น ขยายตวัเพิ่มขึน้เป็น 1.2% และอินเดีย ขยายตวัเพิ่มขึน้เป็น 7.2%  

นายธีธชั กลา่ววา่ การขยายตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยให้เกิดการใช้ยางในประเทศผู้ผลติ
อตุสาหกรรมยานยนต์ และจะสง่ผลดีตอ่ราคายาง โดยไตรมาสที่ 1/2560 อตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน สามารถ
จ าหนา่ยได้เพิ่มขึน้ถึง 480,443 หนว่ย หรือ เพิ่มขึน้ 7.37% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อีย ูจ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 
321,706 หนว่ย เพิ่มขึน้ 8.42% เช่นเดียวกบัญ่ีปุ่ น จ าหนา่ยเพิ่มขึน้ 113,135 หนว่ย เพิ่มขึน้ 12.33% อยา่งไรก็ตาม
อตุสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐฯ ยงัขยายตวัไมด่ีนกั โดยขายได้ลดลง 61,756 หนว่ย สง่ผลให้ติดลบ 1.51%ด้านสต็อก 
และความต้องการใช้ยาง จะพบวา่ จีน มีความใช้ยางเพิ่มสงูขึน้ถึง 3 – 5 % ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้อตัราสต็อกยาง
ตอ่อตัราการใช้ยาง เหลอืเพียง 2 เดือน ซึง่เป็นการลดต ่าลงสดุในรอบ 5 ปี นบัตัง้แตปี่ 2555  

“ขณะนีท้างกยท.หว่งแตต่ลาดลว่งหน้าที่มีการเก็งก าไรคอ่นข้างสงู ซึง่จะท าให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในระบบ สง่ผลตอ่
เกษตรกรและผู้ประกอบการ ทาง IRCO จึงพยายามรักษาระดบัราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สดุ เช่น การประชาสมัพนัธ์และ
ข้อมลูที่ถกูต้องให้ผู้ลงทนุ การสนบัสนนุให้ผู้ลงทนุใช้ตลาดซือ้ขายจริง เป็นต้น” นายธีธชั กลา่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

IRCo ชีเ้ตรียมพืน้ฐานความต้องการใช้ยางประเทศผู้ซือ้ และปริมาณยางประเทศผู้ผลติอยูใ่นทิศทางบวก การแกวง่ของ

ราคายางในช่วงที่ผา่นมา ผลจากการเก็งก าไรเกินควร กระทบราคายาง เตรียมเฝ้าระวงัราคาตลาดโลกอยา่งใกล้ชิด พร้อม

เสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สงูสดุทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย  

ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทนุยางพารานานาชาติ 

(The International Rubber Consortium : IRCo) เป็นประธานการประชมุ IRCo โดยมีประเทศสมาชิกประกอบด้วย 

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วมประชมุ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  

 

ดร.ธีธชั สขุสะอาด ประธาน IRCo 

ดร.ธีธชั สขุสะอาด ประธาน IRCo กลา่ววา่ ท่ีประชมุฯ ได้หารือร่วมกนัประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วง

ระยะเวลาที่ผา่นมา ราคายางมีลกัษณะของการแกวง่ตวัคอ่นข้างสงู ทัง้ๆ ท่ีปัจจยัพืน้ฐานอยูใ่นทิศทางบวก ไมว่า่จะเป็น

ปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งฝนตกน า้ทว่มในภาคใต้ของประเทศ

ไทย ท าให้กระทบจ านวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้ ซึง่จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นพบวา่ วิกฤตน า้ทว่ม

ภาคใต้ของไทยมีสว่นตอ่การลดปริมาณซพัพลายของยาง ธรรมชาติลงกวา่ 10% ของโลก ประกอบกบั ในช่วงราคายางต ่า

มีหลายประเทศลดปริมาณการผลติยางลง ยกตวัอยา่ง เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่เป็นประเทศที่คอ่นข้างจะ

มีความออ่นไหวตอ่ราคา เมื่อราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่นไปท าอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการท าอาชีพอื่น 

เพราะฉะนัน้ ปริมาณของยางพาราในห้วง ระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกวา่ที่คาดไว้ 

http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170422/f79f8e48e53386743f07987770e58e9728a4481bd29aaf04611e4bbe211f9df9.jpg?itok=VaZU4ofK
http://www.siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20170422/7ccce7811b2f70c507c16a01784388d6ffbc2739e64e3e27d732aeb207201b8c.jpg?itok=e2m5cP18


 ประธาน IRCo กลา่ววา่ หากวิเคราะห์จากปัจจยัด้านความต้องการใช้ยาง ซึง่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สดุ คือ ธุรกิจยานยนต์ 

จะพบวา่ จ านวนของยานพาหนะเพิ่มสงูขึน้ ยอดขายของประเทศผู้ผลติเพิ่มสงูขึน้มาก ทัง้ในกลุม่ ของประเทศในจีน ยโุรป 

ญ่ีปุ่ น พบวา่มีอตัราการเติบโตสงูขึน้คอ่นข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสงูขึน้ 7.37% ยโุรป

เพิ่มมากขึน้ถึง 8.42% ญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้ 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอ่ ตวัลงเลก็น้อยคือ 1.51% เทา่นัน้ 

อยา่งไรก็ตาม จะเห็นวา่โดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตวัของธุรกิจ ยานยนต์ยงัมีความต้องการใช้ยางสงู ใน

ขณะเดียวกนั GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตวัเลขของ IMF มีอตัราการเติบโต สงูขึน้ด้วย ยกตวัอยา่งเช่น อเมริกา แม้จะ

เติบโตขึน้เป็น 2.3% แตย่งัเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยโุรป 1.7% ญ่ีปุ่ น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% 

เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่โอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่ม สงูขึน้ นอกจากนี ้ปัจจยัพืน้ฐานเร่ืองของสต็อก

เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั ปัจจบุนัอตัราสว่นของสต็อกกบัการบริโภคยงั อยูค่อ่นข้างต ่า และมีโอกาสที่จะท าให้ราคามีการ

ปรับตวัสงูขึน้ โดยในเวทีการประชมุวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบวา่ ในประเทศจีน มีอตัรา

การเพิ่มขึน้ของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่เพิ่มสงูกวา่ที่คาดไว้ถึง 5% ท าให้รัฐบาลจีน มีการสนบัสนนุและเพิ่มแรงจงูใจด้าน

ภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึน้ น าไปสู ่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสงูขึน้ไปด้วย ทัง้นี ้สต๊อกยางของโลกในปี 

2017 มีเพียง 2.3 ล้านตนั ขณะที่ความต้องการใช้ยางตอ่ ปีมี 12.7 ล้านตน ัซง่ึโอกาสในการเก็บของสต็อกยงัมีอยูม่าก  

ดร.ธีธชั กลา่ววา่ ปัจจยัพืน้ฐานไมว่า่จะเป็นดีมานต์หรือซพัพลายเป็นไปในเชิงบวก แตส่ิง่ที่ท าให้ เกิดราคายางแกวง่ในช่วง

ที่ผา่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลีย่นแปลงในตวัเลขที่ส าคญัๆ ตอ่ สถานการณ์เศรษฐกิจอยา่ง

การเปลีย่นแปลงของราคาน้ ามนั ที่ผา่นมามีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่3.6 % ขณะที่ดชันีใน เร่ืองของสนิค้าโภคภณัฑ์

โดยรวมมีการเปลีย่นแปลงเพียงแค ่0.4% และยางสงัเคราะห์ มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของ ราคาอยูเ่พียง 6.7% แตใ่น

ตลาดยางกลบัพบวา่ มีการเก็งก าไรสงูถึง 16.6 % แสดงวา่การเก็งราคาไมส่ะท้อนเร่ือง ปัจจยัพืน้ฐาน แตเ่ป็นเร่ืองการเก็ง

ก าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึน้ลงในเชิงขา่วเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Producers unite to boost rubber prices  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เมื่อวนัท่ี 23 เม.ย. นายธีธชั  สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วม
ทนุยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เปิดเผยผลการประชมุร่วมระหวา่งประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย วา่คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความหว่งใย เก่ียวกบัตลาดยางที่มีการเก็งก าไร
คอ่นข้างสงู สะท้อนให้เห็นถึงระดบัราคาที่ไมเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรผู้ปลกูและผู้ประกอบการ วา่ ขณะนีร้าคาตลาดสง่มอบ
ลว่งหน้าของไทย อยูท่ี่ 76 บาทตอ่กก.ลดลงจากเดือนมี.ค.ที่ราคา 84 บาท สว่นตลาดท้องถ่ิน ราคายางแผน่ 65 บาทจาก
ราคาเมื่อเดือน มี.ค. 70 กวา่บาท ราคาน า้ยางสด หน้าโรงงาน 59 บาท จาก68 บาท ยางแผน่ดิบ 62บาท จาก 78 บาท ซึง่
แนวทางแก้ปัญหาจะผลกัดนัให้การซือ้ขายตลาดยางพาราระดบัภมูิภาค (RRM) ให้มากที่สดุเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคายาง
และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกนัวา่จะมีมาตรการก ากบัควบคมุให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึน้ ซึง่
อาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเร่ืองของการควบคมุปริมาณการสง่ออกครัง้ที่ 5 ซึง่ปีที่ผา่นมาใช้มาแล้วได้ผลในสว่น
ของราคาคอ่นข้างมาก เพราะฉะนัน้อาจจะเป็นแนวทางที่จะน ากลบัมาใช้ควบคมุเพื่อให้ราคายางไมแ่กวง่ตวัมากเกินไป 

"ราคายางลดลง ไมค่วรเกิดขึน้เพราะปริมาณยางพาราที่ออกสูต่ลาดลดลงเป็นจ านวนมากด้วย  จากวิกฤตน า้ทว่มภาคใต้
ของไทยท าให้ยางออกสูต่ลาดลด 10% ของโลก รวมทัง้ในช่วงราคายางต ่ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลติยางลง เช่น 
อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่เป็นประเทศที่คอ่นข้างจะมีความออ่นไหวตอ่ราคา เมื่อราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศ
เปลีย่นไปท าอาชีพอื่น ท าให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกช่วงปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกวา่ที่คาดไว้ รวมทัง้ความ
ต้องการทัว่โลกยงัคงใช้ยางเพิ่มขึน้ ในธุรกิจของยานพาหนะยอดขายเพิ่มทัง้ในจีน ยโุรป ญ่ีปุ่ น พบวา่มีอตัราการเติบโต
สงูขึน้คอ่นข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสงูขึน้ 7.37% ยโุรปเพิ่มมากขึน้ถึง 8.42% ญ่ีปุ่ น
เพิ่มมากขึน้ 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอ่ตวัลงเลก็น้อยคือ 1.51% เทา่นัน้  

นายธีธชั กลา่วอีกวา่ สต๊อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตนั ขณะที่ความต้องการใช้ยางตอ่ปีมี 12.7 ล้านตนั ซึง่
โอกาสในการเก็บของสต็อกยงัมีอยูม่าก สิง่ที่ท าให้เกิดราคายางแกวง่ในช่วงที่ผา่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกินควร เป็น
เร่ืองการเก็งก าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึน้ลงในเชิงขา่วเทา่นัน้.

 



 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตแิหง่ชาต ิ

 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแหง่ชาติ ย า้ให้มีการเพิ่มสดัสว่นการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึน้
และลดการสง่ออกให้น้อยลง อนัจะสง่ผลให้ราคายางในประเทศมีเสถียรภาพมากขึน้ 
วนันี ้(21 เม.ย.60) เวลา 13.30 น. ณ ตกึสนัติไมตรี (หลงัใน) ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครัง้ที่ 1/2560 ร่วมกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง โดยมี พลเอก ฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชมุด้วย 
โอกาสนี ้นายกรัฐมนตรี ได้กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติถือเป็นวาระ
ส าคญั เนื่องจากยางพาราเป็นอีกหนึง่พืชเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องให้ความส าคญั เพราะมีความเก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกบัเกษตรกรจ านวนมาก ซึง่ขณะนีร้าคายางพารายงัอยูใ่นราคาที่เหมาะสมจึงขอให้ใช้ห้วงเวลาที่มีอยูน่ีใ้ห้
เกิดประโยชน์ในการท่ีจะปรับโครงสร้างเร่ืองการเกษตรที่เก่ียวข้องกบัยางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนตอ่ไป 
พร้อมกนันี ้ท่ีประชมุรับทราบสถานการณ์การผลติและการตลาดยางพารา โดยจากสถานการณ์โลก ปี 2560 
แนวโน้มผลผลติยางฯ โลกจะเพิ่มขึน้เลก็น้อย ขณะท่ีความต้องการใช้ยางฯ เพิ่มขึน้ประมาณ 3% โดยเฉพาะความ
ต้องการใช้ยางฯ และความต้องการน าเข้าของประเทศอินเดีย จีน และยโุรป ท าให้มีความต้องการรวมประมาณ 4 – 
5 แสนตนั ในปี 2560 ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ผลผลติยางฯ เพิ่มขึน้ประมาณ 6% และการสง่ออกจะ
เพิ่มขึน้ประมาณ 4% โดยคาดการณ์แนวโน้มของการใช้ยางฯ ในประเทศไทยจะเพิ่มขึน้จากอตุสาหกรรมยานยนต์
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความต้องการใช้ยางฯ ในโครงการของรัฐ 
สว่นสถานการณ์ราคายาง ราคายางแผน่ดิบท่ีเกษตรกรขายได้ในไตรมาสที่หนึง่ (ม.ค. ก.พ. มี.ค.) เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 
83 – 70 บาทตอ่กิโลกรัมยางแผน่ดิบ เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 ซึง่มีราคาอยูร่ะหวา่ง 35 – 44 บาท
ตอ่กิโลกรัมยางแผน่ดิบ ทัง้นี ้แนวโน้มของราคายางฯ ในปี 2560 เป็นแนวโน้มที่ดีซึง่สอดคล้องกบัราคายางฯ ของ
ตลาดซือ้ขายลว่งหน้าที่โตเกียวและสงิคโปร์ อนัเนื่องมาจากราคาน า้มนัตลาดโลกและความต้องการใช้ยางฯใน
ตลาดโลกเพิ่มขึน้ ประกอบกบัเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟืน้ตวั 
ภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการประชมุ สรุป 
ดงันี ้
ที่ประชมุได้มีมติเห็นชอบในหลกัการการขออนมุตัิขยายเวลาโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่
สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทัง้ระบบ (วงเงินสนิเช่ือ 10,000 ล้านบาท) ตอ่ไปอีก 
1 ปี ตามที่กรมสง่เสริมสหกรณ์เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ กนย. น ามติการประชมุฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอ่ไป 
รวมทัง้ที่ประชมุได้มีการพิจารณาการขออนมุตัิโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) 
ตามที่การยางแหง่ประเทศไทยเสนอ ทัง้นี ้เนื่องจากหลงัสิน้สดุระยะเวลาการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ มีเกษตร
บางสว่นท่ีไมไ่ด้มาแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพราะเกษตรกรบางสว่นเข้าใจวา่มาแจ้งขึน้



ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตาม พรบ.กยท. แล้ว สามารถรับเงินช่วยเหลอืตามโครงการฯ ได้เลยจึงไมไ่ด้มาแจ้ง
ช่ือภายในเวลาที่ก าหนด กยท. ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบวา่มีเกษตรกรที่มีคณุสมบตัิเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 11,460 ครัวเรือน ดงันัน้ ที่ประชมุฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
เห็นชอบอนมุตัิโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) จ านวน 11,460 ครัวเรือน ภายใต้
กรอบงบประมาณซึง่ ครม. ได้อนมุตัิไว้แล้วเมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 โดยด าเนินการภายในระยะเวลา 90 วนั 
นบัถดัจากวนัท่ี ครม. มีมติเห็นชอบตอ่ไป 
อีกทัง้ ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบการขออนมุตัิขยายระยะเวลาโครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมลูภณัฑ์กนัชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และน าเสนอ ครม. พิจารณาตอ่ไป 
พร้อมทัง้ ท่ีประชมุมีมติเห็นชอบการขออนมุตัิโครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 
และน าเสนอ ครม. พิจารณาตอ่ไป ทัง้นี ้การด าเนินการโครงการดงักลา่วจะสามารถผลกัดนัราคายางให้สงูขึน้ โดย
ใกล้เคียงหรือสงูกวา่ต้นทนุการผลติของเกษตรกรชาวสวนยา รักษาเสถียรภาพราคายางไมใ่ห้เกิดความผนัผวนมาก
เกินจดุวิกฤต และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง 
และรัฐบาล ในการร่วมกนัแก้ไขปัญหาราคายาง อนัจะสง่ผลดีตอ่รายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้ยงั
เพิ่มรายได้ให้กบัประเทศสง่ผลโดยตรงตอ่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ส าหรับโครงการดงักลา่ว รัฐบาลสนบัสนนุดอกเบีย้ให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3 (จากวงเงินกู้  
10,000 ล้านบาท) โดยรัฐบาลไมต้่องรับภาระซือ้และเก็บรักษายางอีกตอ่ไป 
อยา่งไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย า้ให้มีการเพิ่มสดัสว่นการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึน้และลดการสง่ออก
ให้น้อยลง เพื่อลดการพึง่พิงตลาดตา่งประเทศให้น้อยลงซึง่มีความผนัผวนตามสถานการณ์ราคาน า้มนัและ
เศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้หากมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึน้ก็จะท าให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เผยนักเกง็ก าไรคุมส่งออกยางพาราท าราคาตก 

   "ผู้วา่กทย."ชีร้าคายางตก เกิดจากนกัเก็งก าไร จบัมือ3 ชาติ ควบคมุการสง่ออกหวงัดนัราคายางตลาดโลกขึน้

เมื่อวนัท่ี 23 เม.ย. นายธีธชั  สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วม

ทนุยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เปิดเผยผลการประชมุร่วมระหวา่งประเทศไทย 

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย วา่คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความหว่งใย เก่ียวกบัตลาดยางที่มีการเก็งก าไร

คอ่นข้างสงู สะท้อนให้เห็นถึงระดบัราคาที่ไมเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรผู้ปลกูและผู้ประกอบการ วา่ ขณะนีร้าคาตลาดสง่มอบ

ลว่งหน้าของไทย อยูท่ี่ 76 บาทตอ่กก.ลดลงจากเดือนมี.ค.ที่ราคา 84 บาท สว่นตลาดท้องถ่ิน ราคายางแผน่ 65 บาทจาก

ราคาเมื่อเดือน มี.ค. 70 กวา่บาท ราคาน า้ยางสด หน้าโรงงาน 59 บาท จาก68 บาท ยางแผน่ดิบ 62บาท จาก 78 บาท ซึง่

แนวทางแก้ปัญหาจะผลกัดนัให้การซือ้ขายตลาดยางพาราระดบัภมูิภาค (RRM) ให้มากที่สดุเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคายาง

และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกนัวา่จะมีมาตรการก ากบัควบคมุให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึน้ ซึง่

อาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเร่ืองของการควบคมุปริมาณการสง่ออกครัง้ที่ 5 ซึง่ปีที่ผา่นมาใช้มาแล้วได้ผลในสว่น

ของราคาคอ่นข้างมาก เพราะฉะนัน้อาจจะเป็นแนวทางที่จะน ากลบัมาใช้ควบคมุเพื่อให้ราคายางไมแ่กวง่ตวัมากเกินไป 

"ราคายางลดลง ไมค่วรเกิดขึน้เพราะปริมาณยางพาราที่ออกสูต่ลาดลดลงเป็นจ านวนมากด้วย  จากวิกฤตน า้ทว่มภาคใต้

ของไทยท าให้ยางออกสูต่ลาดลด 10% ของโลก รวมทัง้ในช่วงราคายางต ่ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลติยางลง เช่น 

อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่เป็นประเทศที่คอ่นข้างจะมีความออ่นไหวตอ่ราคา เมื่อราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศ

เปลีย่นไปท าอาชีพอื่น ท าให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกช่วงปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกวา่ที่คาดไว้ รวมทัง้ความ

ต้องการทัว่โลกยงัคงใช้ยางเพิ่มขึน้ ในธุรกิจของยานพาหนะยอดขายเพิ่มทัง้ในจีน ยโุรป ญ่ีปุ่ น พบวา่มีอตัราการเติบโต

สงูขึน้คอ่นข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสงูขึน้ 7.37% ยโุรปเพิ่มมากขึน้ถึง 8.42% ญ่ีปุ่ น

เพิ่มมากขึน้ 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอ่ตวัลงเลก็น้อยคือ 1.51% เทา่นัน้  

นายธีธชั กลา่วอีกวา่ สต๊อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตนั ขณะที่ความต้องการใช้ยางตอ่ปีมี 12.7 ล้านตนั ซึง่

โอกาสในการเก็บของสต็อกยงัมีอยูม่าก สิง่ที่ท าให้เกิดราคายางแกวง่ในช่วงที่ผา่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกินควร เป็น

เร่ืองการเก็งก าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึน้ลงในเชิงขา่วเทา่นัน้.      

      

      

      

 

 



 

 

 

IRCo เผยผลประชุมคร ัง้ลา่สดุ ปจัจยัพืน้ฐานท ัง้ความตอ้งการใชย้างของ
ประเทศผูซ้ือ้ และปรมิาณยางของประเทศผูผ้ลติอยูใ่นทศิทางบวก แจง
การแกวง่ของราคายางในชว่งทีผ่า่นมา ผลจากการเก็งก าไรเกนิควร 
กระทบตอ่ราคายาง เตรยีมเฝ้าระวงัราคาตลาดโลกอยา่งใกลช้ดิ 

23 เม.ย.60 นายธธีัช สขุสะอาด ผูว้า่การการยางแหง่ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
บรษัิทรว่มทนุยางพารานานาชาต ิ(The International Rubber Consortium : IRCo) เปิดเผยวา่ ในการ
ประชมุ IRCo ในครัง้นีว้า่ ประเทศสมาชกิ IRCo ประกอบดว้ย ประเทศไทย อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี ได ้
มกีารประชมุหารอืรว่มกนัโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถยีรภาพราคายาง ในชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมา 
ราคายางมลีักษณะของการแกวง่ตัวคอ่นขา้งสงู ทัง้ๆ ทีปั่จจัยพืน้ฐานอยูใ่นทศิทางบวก ไมว่า่จะเป็น
ปรมิาณยางพาราทีล่ดลงเป็นจ านวนมาก เนือ่งจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ฝนตกน ้าทว่มใน
ภาคใตข้องประเทศไทย ท าใหก้ระทบจ านวนปรมิาณของยางพาราทีอ่อกมาชว่งนัน้ ซึง่จากการวเิคราะห์
ขอ้มลูเบือ้งตน้พบวา่ วกิฤตน ้าทว่มภาคใตข้องไทยมสีว่นตอ่การลดปรมิาณซพัพลายของยางธรรมชาตลิง
กวา่ 10% ของโลก ประกอบกบั ในชว่งราคายางต ่ามหีลายประเทศลดปรมิาณการผลติยางลง 
ยกตัวอยา่งเชน่ อนิเดยี อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี ซึง่เป็นประเทศทีค่อ่นขา้งจะมคีวามออ่นไหวตอ่ราคา 
เมือ่ราคายางต ่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่นไปท าอาชพีอืน่ หรอืมรีายไดเ้พิม่จากการท าอาชพีอืน่ 
เพราะฉะนัน้ ปรมิาณของยางพาราในหว้งระยะเวลาในปี 2016-2017 มปีรมิาณทีน่อ้ยลงกวา่ทีค่าดไว ้

ทัง้นี ้การวเิคราะหจ์ากปัจจัยดา้นความตอ้งการใชย้าง ซึง่ผูบ้รโิภครายใหญท่ีส่ดุ คอื ธรุกจิยานยนต ์
พบวา่ จ านวนของยานพาหนะเพิม่สงูขึน้ ยอดขายของประเทศผูผ้ลติเพิม่สงูขึน้มาก ทัง้ในกลุม่ของ
ประเทศในจนี ยโุรป ญีปุ่่ น พบวา่ม ีอตัราการเตบิโตสงูขึน้คอ่นขา้งมาก ถงึ 7% - 12% เชน่ ประเทศจนี
เพิม่สงูขึน้ 7.37%ยโุรปเพิม่มากขึน้ถงึ 8.42% ญีปุ่่ นเพิม่มากขึน้ 12.33% แมใ้นสหรัฐอเมรกิาอาจมกีาร
ยอ่ตัวลงเล็กนอ้ยคอื 1.51% เทา่นัน้ 

อยา่งไรก็ตาม จะเห็นวา่โดยรวมปรมิาณความตอ้งการหรอืการขยายตัวของธรุกจิยานยนตย์งัมคีวาม
ตอ้งการใชย้างสงู ในขณะเดยีวกนั GDP ของประเทศผูใ้ชย้างจากตัวเลขของ IMFมอีตัราการเตบิโต
สงูขึน้ดว้ย ยกตัวอยา่งเชน่ อเมรกิา แมจ้ะเตบิโตขึน้เป็น 2.3% แตย่งัเพิม่จากปีทีแ่ลว้ 0.7% ยโุรป1.7% 
ญีปุ่่ น 1.2% และอนิเดยีกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่โอกาสการเตบิโตหรอืความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่สงูขึน้ 
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นอกจากนี ้ปัจจัยพืน้ฐานเรือ่งของสต็อกเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคัญ ปัจจบุนัอตัราสว่นของสต็อกกบัการ
บรโิภคยงัอยูค่อ่นขา้งต ่า และมโีอกาสทีจ่ะท าใหร้าคามกีารปรับตัวสงูขึน้ โดยในเวทกีารประชมุวชิาการ
ของประเทศจนี (China Rubber Conference) พบวา่ ในประเทศจนี มอีตัราการเพิม่ขึน้ของธรุกจิยาน
ยนต ์15.9%ซึง่เพิม่สงูกวา่ทีค่าดไวถ้งึ 5% ท าใหรั้ฐบาลจนี มกีารสนับสนุนและเพิม่แรงจงูใจดา้นภาษี 
เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการใชย้างธรรมชาตมิากขึน้ น าไปสูธ่รุกจิยานยนตเ์พิม่สงูขึน้ไปดว้ย ทัง้นี ้สต๊อกยาง
ของโลก ในไตรมาสแรกของปี 2017 มเีพยีง 2.3 ลา้นตัน ขณะที ่การคาดการณ์ความตอ้งการใชย้าง
ธรรมชาตขิองปีเดยีวกนั มสีงูถงึ 12.7 ลา้นตัน ซึง่ยงัมโีอกาสในการเก็บสต็อกเพิม่มากขึน้อยูม่าก 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจัยพืน้ฐานไมว่า่จะเป็นดมีานตห์รอืซพัพลายเป็นไปในเชงิบวก แตส่ ิง่ทีท่ าใหเ้กดิ
ราคายางแกวง่ในชว่งทีผ่า่นมา มาจากการเก็งก าไรจนเกนิควร หากมองถงึการเปลีย่นแปลงในตัวเลขที่
ส าคัญๆ ตอ่สถานการณ์เศรษฐกจิอยา่งการเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนั ทีผ่า่นมามกีารเปลีย่นแปลงเพยีง
แค ่3.6 % ขณะทีด่ัชนใีนเรือ่งของสนิคา้โภคภณัฑโ์ดยรวมมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงแค ่0.4% และยาง
สงัเคราะห ์มกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของราคาอยูเ่พยีง 6.7% แตใ่นตลาดยางกลับพบวา่ มกีารเก็งก าไร
สงูถงึ 16.6 %แสดงวา่การเก็งราคาไมส่ะทอ้นเรือ่งปัจจัยพืน้ฐาน แตเ่ป็นเรือ่งการเก็งก าไรจากการสรา้ง
กระแสใหร้าคาขึน้ลงในเชงิขา่วเทา่นัน้ 

จากการตรวจสอบขอ้มลูพบวา่อตุสาหกรรมยางพารายางยงัเป็นอตุสาหกรรมทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานแข็งแรง 
คณะกรรมการบรหิารจาก 3 ประเทศ มคีวามหว่งใย เกีย่วกบัตลาดทีม่กีารเก็งก าไรคอ่นขา้งสงู สะทอ้นให ้
เห็นถงึระดับราคาทีไ่มเ่ป็นธรรมกบัเกษตรกรผูป้ลกูและผูป้ระกอบการ สิง่เหลา่นี ้IRCO จะท าหนา้ทีเ่ขา้
มามบีทบาทในการรักษาระดับราคาใหม้เีสถยีรภาพมากขึน้ เพราะตน้ยาง 1 ตน้ ใชเ้วลา 7 ปีกวา่จะเตบิโต
และกวา่จะสามารถกรดีออกมาเป็นผลผลติได ้ขณะทีย่างทีเ่ป็นยางเทยีมใชเ้วลาเพยีงแคไ่มก่ีว่ันในการ
ท าการผลติ เพราะฉะนัน้ ความส าคัญของยางธรรมชาตยิงัมอียูแ่น่นอน และยงัมคีวามส าคัญตอ่ความ
ตอ้งการใชอ้กีมาก 

ประธาน IRCo กลา่วทิง้ทา้ยวา่ คณะกรรมการ IRCOทีร่ว่มประชมุในครัง้นีจ้ะน าเสนอประเด็นเหลา่นี้
ตอ่ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรขีอง 3 ประเทศทีจ่ะมกีารประชมุรว่มกนัในเร็วๆ นี ้เพือ่ตัดสนิใจแนวทางทีจ่ะเขา้
ไปมบีทบาทในเรือ่งทีท่ าใหร้าคายางพารามเีสถยีรภาพมากขึน้ ยกตัวอยา่งเชน่ การพยายามผลักดันเรือ่ง
การซือ้ขายในตลาดทีเ่ป็นตลาดซือ้ขายสง่มอบมากขึน้แทนตลาดทีเ่ป็นตลาดลักษณะเก็งก าไร เพือ่ให ้
เป็นทางเลอืกใหก้บัผูซ้ ือ้และผูข้าย และลดความเสีย่งจากการเก็งก าไร ซึง่ตลาดยางพาราระดับภมูภิาค 
(RRM) มคีวามพรอ้มทัง้ 3 ประเภทแลว้แตพ่ยายามผลักดันใหม้คีวามเขม้แข็งขึน้ใหม้ากทีส่ดุ จะสามารถ
ชว่ยแกปั้ญหาปัจจบุนัไดใ้นระดับหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มคีวามเห็นรว่มกนัวา่ จะท าการศกึษา
แนวทางเพิม่เตมิในการตดิตามผลของราคาหรอืแนวโนม้ของราคา เพือ่ก ากบัควบคมุใหร้าคายางมคีวาม
เสถยีรภาพใหม้ากขึน้ ซึง่อาจหมายถงึ การประกาศใชแ้นวทางเรือ่งของการควบคมุปรมิาณการสง่ออก
ครัง้ที ่5 ดว้ย อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คอื ไทย อนิโดนเีซยี และ
มาเลเซยี เพราะการใชก้ารควบคมุปรมิาณการสง่ออกใชม้าแลว้ในปีทีผ่า่นมา และไดผ้ลในสว่นของราคา
คอ่นขา้งมาก เพราะฉะนัน้อาจจะเป็นแนวทางทีจ่ะน ากลับมาใชค้วบคมุเพือ่ใหร้าคายางไมแ่กวง่ตัวมาก
เกนิไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

ถงึคิวยางพาราขาขึน้! 

 

 นายธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมทนุ
ยางพาราระหวา่งประเทศได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจบุนั โดยพบวา่ผลผลติยางออกสูต่ลาดลดลงทัง้ 3 
ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ผลจากน า้ทว่มภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ท าให้พืน้ท่ีปลกูยางได้รับ
ความเสยีหาย และราคายางที่ตกต ่าในช่วงก่อนหน้านีท้ าให้ชาวสวนยางทัง้มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยางลง และ
ชาวสวนยางหนัไปท าอาชีพอื่นทดแทนซึง่มีรายได้ดีกวา่ปลกูยาง ขณะที่สต๊อกยางตา่งประเทศอยูใ่นระดบัต ่า โดยไตรมาส
แรกของปี 2560 มีสต๊อกยางของโลกเพียง 2.3 ล้านตนั ต ่ากวา่อตัราเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2.5 ล้านตนั 

 นอกจากนีท้กุฝ่ายเห็นชอบร่วมกนัวา่ราคายางจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึน้มากกวา่ราคาในปัจจบุนัท่ีเฉลีย่กิโลกรัม 
(กก.) ละ 60 บาท เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ท าให้อตุสาหกรรมยานยนต์ในปีนีเ้ติบโตเพิ่มขึน้ 7-12% อยา่งไรก็
ตามในช่วง 1-2 เดือนที่ผา่นมา ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกปรับขึน้ลงหรือแกวง่ตวัสงูมาก สง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมยางทัง้ระบบ ที่ประชมุจึงเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สดุ เช่น การเพิ่มการใช้
ยางพาราในประเทศ และการพิจารณาควบคมุการสง่ออกยางของแตล่ะประเทศ 

 นายธีธชักลา่วด้วยวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติให้ขยายเวลาโครงการเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง ประกอบด้วย 4 โครงการท่ีเคยด าเนินการแล้วสิน้สดุระยะเวลาลง ประกอบด้วย 1.โครงการ
สนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง 3.โครงการพฒันาศกัยภาพสถาบนัเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมลู
ภณัฑ์กนัชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 4.โครงการสนบัสนนุสนิเช่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง. 

 

 


